

โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร ครัวเรือนเกษตรกรและสหกรณ์  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ครัวเรือนเกษตรกรและสหกรณ์  
พฤศจิกายน ๒๕๖๕

# โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๑) เพิ่มสุขปีใหม่ เทียบทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๑) เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชน  
เข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล

๑.๒) เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยวและแจกพันธุ์สัตว์น้ำ

โครงการ "ส่งเสริมสุขุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มสุขุขปีใหม่ เกี่ยวกับไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.1 เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการ จำนวน 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย กษ. ขป. ตส. ปม. ปค. พต. กวก. กสก. อสป. อสค. สวพส. พกอ.

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
1	กรมการข้าว	1	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง	การให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566	ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม ขนม กาแฟ ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน ที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่	ปางแสนทอง	เมือง	ลำปาง	30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	มีผู้ใช้รถ ใช้ถนน ประชาชน เกษตรกร ที่ได้รับการบริการจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ในการเป็นสถานที่จุดจอดพักรถ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จากการเดินทางไกล และรับบริการน้ำดื่ม กาแฟ ขนมขบเคี้ยว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้มากยิ่งขึ้น	200
		2	ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา	ท่องเที่ยวศูนย์ข้าวพิมาย ชมแปลงเรียนรู้ด้านเกษตร	เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยข้าวพิมาย และเชิญชมแปลงสาธิตเรียนรู้ด้านเกษตร ทั้งงานวิชาการและงานผลิตเมล็ดพันธุ์ พันธุ์คัด พันธุ์หลัก ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	1 พ.ย. 65 - 2 ม.ค. 66	เผยแพร่การท่องเที่ยวในอำเภอพิมาย และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้ด้านเกษตร การผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งพันธุ์คัด พันธุ์หลัก	30
		3	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ	จุดบริการประชาชน "ส่งเสริมสุขุขปีใหม่ บริการจากใจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"	ร่วมจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย แจกสินค้าเกษตรคุณภาพแก่ผู้เดินทางร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	บุง	เมือง	อำนาจเจริญ	29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66	เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ แก่ผู้เดินทางให้ได้รับความสุข จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	100
2	กรมชลประทาน	4	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ปรับภูมิทัศน์ บริการให้ข้อมูลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิมชา และเข้าเยี่ยมชมสถานที่	ป่าเมียง	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	ประชาชนได้รับรู้ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และมีทัศนคติที่ดี ในการประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานพัฒนาไปพร้อมกัน	
		5	เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	"ท่องเที่ยวฟรี ที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน"	มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมบริเวณจุดชมวิวน เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	คันช้าง	วัดโบสถ์	พิษณุโลก	ธ.ค. 65	นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมและพักผ่อนหย่อนใจ ได้ที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน	100
		6	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ส่งเสริมสุขุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ให้บริการประชาชน เข้าเยี่ยมชมดูงานกิจกรรมและทุ่งทานตะวัน ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ห้วยสรง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 65	ให้บริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เข้าเยี่ยมทุ่งทานตะวัน	300
		7	อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่	เพิ่มสุขุขปีใหม่ เกี่ยวกับไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โครงการชลประทานนครราชสีมา เปิดสวนภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ ให้ประชาชนเข้าชมและพักผ่อน	มิตรภาพ	สีคิ้ว	นครราชสีมา	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66		1,000
		8	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	การบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ	โครงการชลประทานศรีสะเกษ จัดนิทรรศการแบบจำลองภูมิประเทศภาคอีสาน และจังหวัดศรีสะเกษ	โพธิ์	เมือง	ศรีสะเกษ	31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66		50
		9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำคอง	เพิ่มสุขุขปีใหม่ เกี่ยวกับไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำน้ำคอง เปิดสวนภูมิทัศน์ให้ประชาชนเข้าชม และพักผ่อน พักรถ โดยไม่มีค่าบริการ	คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66		500
		10	เขื่อนลำนางรอง	เปิดสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนลำนางรอง	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เปิดให้ชมทัศนียภาพบนสันเขื่อน ลำนางรองและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	โนนดินแดง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66		1,500
		11	อ่างเก็บน้ำดอกกราย	เปิดให้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	โครงการชลประทานระยอง เปิดให้เที่ยวชมอ่างเก็บน้ำดอกกราย เปิดเที่ยวชมสันเขื่อน และเข้าชมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	แม่น้ำคู่	ปลวกแดง	ระยอง	29 ธ.ค.65 - 2 ม.ค. 66	ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเข้าชมศูนย์ฯ	500
3	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	12	-	ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร่วมบูรณาการในการให้บริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่	-	-	-	ช่วงเทศกาลปีใหม่	-	-
4	กรมประมง	13	สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง	เพิ่มสุขุขปีใหม่ เกี่ยวกับไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการ	เพ	เมืองระยอง	ระยอง	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้รับความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการประมง เกิดความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำให้คงอยู่และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงได้มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566	20,000
		14	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร	เพิ่มสุขุขปีใหม่ เกี่ยวกับไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี	ในเมือง	เมืองพิจิตร	พิจิตร	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ประชาชนได้รับความสุข ได้รับความรู้เกี่ยวกับ พันธุ์ปลาน้ำจืด	2,000
		15	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา	เพิ่มสุขุขปีใหม่ เกี่ยวกับไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี	โพแดง	บางไทร	พระนครศรีอยุธยา	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ประชาชนได้รับความสุข ได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืด	500
		16	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล	ส่งเสริมสุขุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2566	เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการ และแจกพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3	กำแพง	ละงู	สตูล	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	เปิดให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปลูกจิตสำนึกให้รู้จักคุณค่า การอนุรักษ์พันธุ์เต้าน้ำจืด และแจกพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 (ปลาของพ่อ) ให้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์ต่อไป	200
		17	สถานแสดงพันธุ์เต้าน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล	ส่งเสริมสุขุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2566	เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการ	กำแพง	ละงู	สตูล	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	เปิดให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปลูก จิตสำนึกให้รู้จักคุณค่า การอนุรักษ์พันธุ์เต้าน้ำจืด และแจกพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 (ปลาของพ่อ) ให้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์ต่อไป	200
		18	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก	เพิ่มสุขุขปีใหม่ ปลอ่ยปลาไทย ชมปลาฟรี	เปิดให้เข้าชมพันธุ์ปลาในกลุ่มน้ำจังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารแสดงพันธุ์ปลากลุ่มน้ำพิษณุโลก แจกพันธุ์ปลาไทยให้ผู้เข้าชมคนละ 100 ตัว เพื่อทำบุญในช่วงวันสงฆ์ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566	พรหมพิราม	พรหมพิราม	พิษณุโลก	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	มีผู้เข้าชมและได้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลากลุ่มน้ำจังหวัดพิษณุโลก	50
		19	พิพิธภัณฑ์ปลาปัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา	ส่งเสริมสุขุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2566	เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการ	เวียง	เมือง	พะเยา	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เยี่ยมชมนิทรรศการ และมีความรู้เกี่ยวกับปลาปัก	250
		20	อาคารแสดงพันธุ์ปลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด	ส่งเสริมสุขุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2566	เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชน เข้าชมฟรี/ลดค่าบริการ	แควใหญ่	เมือง	นครสวรรค์	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำจืดและพรรณไม้หน้า	500
		21	สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร	ส่งเสริมสุขุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2566	เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชน เข้าชมฟรี/ลดค่าบริการ	ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร	สกลนคร	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	เปิดสถานที่ราชการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดสกลนคร ชมนิทรรศการพันธุ์ปลาน้ำจืดไม่น้อยกว่า 35 ชนิด และการจัดแสดงพรรณไม้ไม่น้อยกว่า 15 ชนิด	250
		22	สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์	เพิ่มสุขุขปีใหม่ เกี่ยวกับไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จัดกิจกรรมโดยเปิดให้เข้าชมในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ	คลองขุด	ท่าใหม่	จังหวัดบุรีรัมย์	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ประชาชนได้เข้าชมสัตว์น้ำชนิดต่างๆ และได้รับความรู้ทางด้านสัตว์ทะเล	1,000
		23	สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา	เพิ่มความสุขให้เกษตรกร สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จัดกิจกรรมโดยเปิดให้เข้าชมในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และป้อนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภายในศูนย์ฯ	ท้ายเหมือง	ท้ายเหมือง	พังงา	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ประชาชนได้เข้าชมสัตว์น้ำภายในศูนย์ฯ และได้รับความรู้ทางด้านสัตว์ทะเล การอนุบาลสัตว์ทะเล	100

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
5	กรมปศุสัตว์	24	ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี	แหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม	จัดการเตรียมแหล่งท่องเที่ยวการเกษตร โดยปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีสนับสนุนสินค้าการเกษตร เช่น ไข่ต้ม เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว	บ้านธาตุ	เพ็ญ	อุดรธานี	30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	เป็นสถานที่พักผ่อนระหว่างการเดินทางของประชาชน และเป็นสถานที่เพื่อการเรียนรู้ด้านการเกษตรของประชาชน	500
		25	ศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์ปีก	โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก	สมเด็จเจริญ	หนองปรือ	กาญจนบุรี	30 ต.ค.65-ก.ย. 66	1) เป็นแหล่งเรียนรู้การขยายพันธุ์สัตว์ปีก ไก่พื้นเมืองไก่ไข่/ไก่ลูกผสม 50 ตัว โดยวิธีธรรมชาติและวิธีใช้ตู้ฟักไข่ 2) กระจายพันธุ์ลูกสัตว์ปีกให้เกษตรกรตามโครงการ ปีละ 500 ตัว 3) ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรกร 20 ราย	60
		26	สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลสิงห์ จำกัด	โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก)จังหวัด	สาธิตการเลี้ยงแพะเนื้อ	สิงห์	ไทรโยค	กาญจนบุรี	30 ต.ค.65 - ก.ย. 66	1)ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อ มีผลผลิตแพะขุนรุ่นละ 200 ตัว 2) ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้	389
		27	ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-	-	-	แม่ฮ่องสอน			
6	กรมพัฒนาที่ดิน	28	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการ "เปิดบ้านพ่อ ส่งต่อความสุขปีใหม่ จากใจศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อน" หน่วยงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1) บริการจุดพักรถ ห้องน้ำ น้ำดื่ม 2) สนับสนุนน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก สารเร่ง พด.ต่างๆ กล้าผัก 3) เยี่ยมชมสถานที่และ แปลงสาธิตพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตในศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อน ได้แก่ 3.1) สถานที่ 9+1 มหามงคล 3.2) ชมทุ่งทานตะวันแปลงดินอัจฉริยะ 3.3) ฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต - แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ - แปลงไม้ดอกไม้ประดับ - แปลงสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ - แปลงผักพื้นบ้าน กินผักเป็นยา 3.4) ศึกษาเส้นทางสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน	เขาหินซ้อน	พมสารคาม	ฉะเชิงเทรา	29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66	เป็นจุดพักรถในระหว่างเดินทาง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ในช่วงวันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2566	200
		29	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ประจำปี พ.ศ. 2566	นำชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต จัดวิทยากรนำชมโดยมีรถลากพ่วงบริการคณะชมงานตามจุดต่างๆ ได้แก่ - โครงการแก่งดิน - เกษตรทฤษฎีใหม่ - พืชสวนครัวประดับ - โบไอติเซล - พิพิธภัณฑ์ดิน - ป่าพรุจำลอง - ศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ - การเลี้ยงปลาในน้ำเปรี้ยวและการเพาะขยายพันธุ์ปลาลา - การเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์เคี้ยวเอื้อง - การเพาะเห็ดและการปลูกผักไร้ดิน	กะลวอเหนือ	เมือง	นราธิวาส	29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66	เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ได้มาศึกษา เกี่ยวชมงานในช่วงวันหยุดยาว ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2566	200
		30	ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการวันน้อมรำลึกการก่อตั้งศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ "สืบป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง"	- การเปิดศูนย์ฯ ต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 - เปิดให้บริการรถรางศึกษาดูงานภายในพื้นที่ศูนย์ฯ - เปิดสถานที่ให้เกษตรกรในพื้นที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร - เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับศูนย์ฯ และวันดินโลก - ชมสวนดอกไม้และทุ่งทานตะวัน	เขาชะงุ้ม	โพธาราม	ราชบุรี	29 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66	1) ผู้เข้าร่วมงานรู้ลึกซึ้งและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการการก่อตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 2) สามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 3) ผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง 4) ผู้เข้าร่วมงานได้เกิดการเรียนรู้ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรม สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 5) เป็นการประชาสัมพันธ์ถึงสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี 6) กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี	3,000
		31	ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง	เที่ยวชมอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย และท่องเที่ยวเชิงนิเวศศึกษาเส้นทางธรรมชาติในป่าชัยพัฒนา ศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรในการปรับปรุงบำรุงดิน	เปิดสถานที่ท่องเที่ยวในศูนย์ชัยพัฒนา เที่ยวชมธรรมชาติ และศึกษา เรียนรู้ด้านการเกษตร 1) การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน 2) การแจกสารเร่งจุลินทรีย์ 3) การแจกน้ำหมักชีวภาพ 4) การแจกปุ๋ยหมัก	หนองลับ	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงระบบนิเวศ และศึกษาความรู้ทางด้านการเกษตรเพื่อให้นักเกษตรและประชาชนที่สนใจ ได้นำกลับไปใช้ประโยชน์ ผู้เยี่ยมชมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การปรับปรุงบำรุงดิน และการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี	200



ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
		32	ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	เพิ่มสุขปีใหม่	กิจกรรม "วิ่งชมสวน ชมชิมไม้ผล ชมทุ่งทานตะวัน อัครจรย์เขาใหญ่พาโนราม่า" วันที่ 30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 - ถ่ายรูป เยี่ยมชมภูมิทัศน์ แปลงดอกไม้ ทุ่งทานตะวัน ภายในศูนย์วิจัยฯ - ออกบูชขายสินค้าทางการเกษตร - งานเคาน์ดาวน์วันปีใหม่ - กิจกรรม "วิ่งรับอรุณปีใหม่"	ปากช่อง	ปากช่อง	นครราชสีมา	30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	- เป็นการเปิดสถานที่และประชาสัมพันธ์หน่วยงานในการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร - เสริมสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร ชมรมการเกษตร และเกษตรกรในพื้นที่ด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์	500 - 600 คน / วัน
		33	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิทยา	เพิ่มสุขปีใหม่	ชมนิทรรศการโครงการเกษตรวิทยา เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ชมนางพญาเสือโคร่ง เดินชมเส้นทางธรรมชาติจวนอาหารชุมชน ชิมผลผลิตเกษตรปลอดภัยจากแปลง (สตอร์เบอร์รี่, ผัก) ชิมกาแฟบนยอดเกษตรวิทยา ชิลล์ไปกับจุดเช็คอินของโครงการ สุขใจกับบริการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (สารเร่งซุปเปอร์ พด., น้ำหมัก, ปุ๋ยอินทรีย์, กล้าพันธุ์ดี และอื่นๆ)	โป่งแยง	แมริม	เชียงใหม่	28 ธ.ค.65 - 4 ม.ค.66	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรวิทยาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น เกษตรกรได้ชม ช้อป อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดี เกษตรกรผู้เข้าเยี่ยมชม ได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร	200
		34	ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	เพิ่มสุขปีใหม่	กิจกรรม "วิ่งชมสวน ชมชิมไม้ผล ชมทุ่งทานตะวัน อัครจรย์เขาใหญ่พาโนราม่า" - วันที่ 30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 - วันที่ 31 ธ.ค. 65 - ช่วงเย็นจัดกิจกรรมเคาน์ดาวน์วันปีใหม่ จัดลานกางเต็นท์ บูธอาหารและเครื่องดื่ม - วันที่ 1 ม.ค. 66 - กิจกรรม "วิ่งรับอรุณปีใหม่" วิ่งออกกำลังกายยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์ และชมภูมิทัศน์ภายในศูนย์วิจัยฯ ปากช่อง - จิบกาแฟ ณ ลานกาแฟ สันทนาการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความสัมพันธ์	ปากช่อง	ปากช่อง	นครราชสีมา	31 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66	- เป็นการเปิดสถานที่และประชาสัมพันธ์หน่วยงานในการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร - เสริมสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร ชมรมการเกษตร และเกษตรกรในพื้นที่ด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์	500 - 600 คน / วัน
		35	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด	เพิ่มสุขปีใหม่	1) บริการจุดพักรถ ห้องน้ำ น้ำดื่ม 2) สนับสนุนน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก สารเร่ง พด.ต่าง ๆ กล้าผัก 3) เยี่ยมชมสถานที่และ แปลงสาธิตด้านการพัฒนาที่ดิน พิพิธภัณฑ์ดิน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัดทั่วประเทศ			30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	เป็นจุดพักรถในระหว่างเดินทาง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ในช่วงวันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2566	7,700
7	กรมวิชาการเกษตร										
	ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	36	ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)	1) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร / ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช 2) กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขุนวาง 3) ดึงจุดบริการประชาชน	1) เปิดให้เข้าเยี่ยมชมและเข้าฝึกในโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 2) เปิดให้เข้าชม ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชอุตสาหกรรม ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลและพืชผักเมืองหนาว และพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง 3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร แก่สาธารณชน เปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สนับสนุนน้ำดื่ม และกาแฟสดที่ผลิตจากศูนย์	แมวิน	แม้วาง	เชียงใหม่	1 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 1 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 1 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	ผู้เข้าชมได้สัมผัสทัศนียภาพความงามของสถานที่ และอากาศหนาว รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลเมืองหนาว และพืชผักเมืองหนาว ทั้งได้ชมภูมิทัศน์คอกนางพญาเสือโคร่ง ผู้เข้าชมได้สัมผัสทัศนียภาพความงามของสถานที่ และอากาศหนาว รวมทั้งการแสดงและกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน และร่วมทำบุญ ตักบาตรในวันปีใหม่ร่วมกัน ผู้เข้าชมได้รับการนำดื่ม และกาแฟสดที่ผลิตจากศูนย์	60,000 300 200
	ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง)	37	ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง)	1) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร / ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช 2) กิจกรรมส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีใหม่แม่จอนหลวง	1) เปิดให้เข้าเยี่ยมชมและเข้าฝึกในโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 2) เปิดให้เข้าชม ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชเมืองหนาว 3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร แก่สาธารณชน เปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	แม่จอน	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 1 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	ผู้เข้าชมได้สัมผัสทัศนียภาพความงามของสถานที่ และอากาศหนาว รวมทั้งองค์ความรู้ในการผลิตไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาว ผู้เข้าชมได้สัมผัสทัศนียภาพความงามของสถานที่ และอากาศหนาว รวมทั้งการแสดงและกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน	2,000 200
	ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย	38	ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย	1) โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 2) การจัดทำฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร 3) บริการด้านที่พัก	บริการ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 1) การจัดทำฐานเรียนรู้การผลิตแหวนแดง 2) การจัดทำฐานเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช บริการห้องพัก/บ้านพักรับรอง และห้องประชุม	ป่าอ้อดอนชัย	เมือง	เชียงราย	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66 ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	ผู้เข้าชมได้เยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านต่างๆ ของศูนย์ฯ ผู้เข้าชมได้เยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านต่างๆ ของศูนย์ฯ และได้ชม การจัดทำฐานเรียนรู้การผลิตแหวนแดง ซึ่งเป็นพืชสำหรับใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี การจัดทำฐานเรียนรู้ การขยายพันธุ์พืช โดยการปักชำ ต่อกิ่ง ตัดตา ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง	150 150
	ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย	39	ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย	1) บริการความรู้ด้านพืช 2) สนับสนุนพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจ	ให้บริการความรู้ และคำปรึกษาด้านพืชแก่ประชาชน และสนับสนุนพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ ให้บริการความรู้ และคำปรึกษาด้านพืชแก่ประชาชน และสนับสนุนพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ	ท่าชัย	ศรีสัชชาลัย	สุโขทัย	29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ให้บริการเอกสารความรู้ด้านพืชแก่ประชาชน สนับสนุนต้นมะนาวจำนวน 300 ต้น และเมล็ดพันธุ์ 300 ชุด แก่ประชาชน	300 300
	ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ	40	ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ	1) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร/ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ 2) บริการสถานที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการ เช่น เครื่องออกกำลังกาย เส้นทางเดิน-วิ่ง 3) บริการห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยา 4) กิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน เมื่อเข้ารับบริการกาแฟ - เครื่องดื่ม ที่ร้านพืชสวนกาแฟสด (ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้การผลิตกาแฟครบวงจร ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ) ควบ 10 แก้ว แยมกาแฟฟรี 1 แก้ว 5) สนับสนุนต้นกล้าพืชผักสวนครัว	เปิดบริการให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร/ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ เปิดบริการให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร/ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ เปิดบริการให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร/ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ เปิดบริการให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร/ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ให้การสนับสนุนต้นกล้าพืชผักสวนครัวแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ จุดบริการประชาชน	หนองไผ่	เมือง	ศรีสะเกษ	1 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 ตลอดทั้งปี ตลอดทั้งปี 15 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66 15 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	ผู้เยี่ยมชมได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร และได้รับบริการความสะดวกด้านต่างๆ ผู้เยี่ยมชมได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร และได้รับบริการความสะดวกด้านต่างๆ ผู้เยี่ยมชมได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร และได้รับบริการความสะดวกด้านต่างๆ ผู้เยี่ยมชมได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร และได้รับบริการความสะดวกด้านต่างๆ	400 - - -
						หนองไผ่	เมือง	ศรีสะเกษ	15 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	สนับสนุนต้นกล้าผักสวนครัว จำนวน 500 ต้น	150

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
	ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	41	ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	1) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร/ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่	จัดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร/ แปลงงานวิจัยไม้ผลเมืองร้อน และเปิดบริการให้ประชาชนเข้ามาใช้สถานที่ออกกำลังกาย เช่น เดิน - วิ่ง ปั่นจักรยาน ช่วงเช้าเวลา 5.30 - 7.30 น. และช่วงเย็น เวลา 16.30 - 18.00 น.	ตะปอน	ขลุง	จันทบุรี	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร/แปลงงานวิจัยไม้ผลเมืองร้อน และได้รับความสะดวกด้านที่พัก	500
				2) การศึกษาเรียนรู้ไม้โบราณ และไม้ผลเมืองร้อน	จัดแต่งต้นไม้ และความสะดวก เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด และน่าสนใจ จัดทำ QR CODE ของต้นไม้แต่ละชนิด เพื่อให้มีความรู้ในต้นไม้แต่ละชนิดเพิ่มมากขึ้น	ตะปอน	ขลุง	จันทบุรี	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้เยี่ยมชมและได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้แต่ละชนิด	500
				3) ชั๊ตตี้ มีอิม	ตั้งจุดพักรถ และเดินทัพก แจกน้ำดื่ม และลูกอม เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่	ตะปอน	ขลุง	จันทบุรี	26 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65	อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางและแนะนำเส้นทางแก่ประชาชนใช้รถใช้ถนน	250
	ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา	42	ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา	สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา	เปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร และเรียนรู้ความหลากหลายของพันธุ์พืช เช่น เงาะ ทุเรียน ดาหลา ลิ้นจี่ และศึกษาพันธุ์ไม้ตามเส้นทางเดินธรรมชาติ ป่าปกปิดตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้ประชาชนเข้าชมฟรี เป็นจุดพักรถระหว่างเส้นทาง 410 (ยะลา-บตง) สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้พืชสวนพันธุ์ดี ให้แก่ประชาชนที่สนใจ ให้บริการห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยวในราคาเยี่ยมเยา	ธารโต	ธารโต	ยะลา	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้ความรู้ ความเข้าใจในการปลูกพืชและปลูกพืชสวนครัวในชีวิตประจำวัน มีจุดพักผ่อน จุดพักรถ และบริการห้องพักในราคาเยี่ยมเยา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางระหว่างเส้นทาง 410 (ยะลา-บตง)	1,000
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย	43	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย	1) เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม่ประดับ ไม้ผล ทุทออุทยาน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จุดชมบริการกาแฟสด ชิมฟรี และบริการห้องน้ำสะอาด ชมวิวพระอาทิตย์	เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ ไม้ดอก-ไม้ประดับ ทุทออุทยาน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จุดชมวิวบริการกาแฟสด บริการห้องน้ำสะอาด	วาปี	แม่สรวย	เชียงราย	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้ร่วมชมไม้ดอกและไม้ประดับ ได้รับบริการกาแฟสด และห้องน้ำสะอาด	2,000
				2) ให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้เข้าชมชมศูนย์ฯ	ให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้เข้าชมชมศูนย์ฯ แนะนำสถานที่ แนะนำการปลูก การดูแลรักษาไม้ผลเมืองหนาว เช่น กาแฟอาราบิก้า มะคาเดเมีย	วาปี	แม่สรวย	เชียงราย	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้ความรู้ด้านวิชาการด้านการปลูก การดูแลรักษาไม้ผลเมืองหนาว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว	500
				3) สนับสนุนพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เอกสารแนบพัน เอกสารวิชาการ	ให้การสนับสนุนต้นกล้ากาแฟอาราบิก้า พันธุ์ ชม.80 เอกสารแนบพัน เอกสารวิชาการ	วาปี	แม่สรวย	เชียงราย	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้รับการสนับสนุนแจกจ่าย ต้นกาแฟอาราบิก้า จำนวน 500 ต้น	100
				4) ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช ไม้ผลเมืองหนาว	ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช ไม้ผลเมืองหนาว	วาปี	แม่สรวย	เชียงราย	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้รับการฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืชไม้ผลเมืองหนาว	50
				5) เปิดสถานที่ให้เข้าเยี่ยมชม	เปิดให้เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร	วาปี	แม่สรวย	เชียงราย	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้ทราบถึงโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวภายในศูนย์ฯ	2,000
				6) ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ ศึกษาพันธุ์ไม้ตามเส้นทางธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	วาปี	แม่สรวย	เชียงราย	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้รับข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ เช่น จาโบติกาบา มะคาเดเมีย กาแฟอาราบิก้า	500
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน	44	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอนภายในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำป่าตามพระราชดำริ	โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร	1) เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 2) ศึกษาดูงานจุดเรียนรู้การผลิตพืช 3) เปิดบริการห้องพัก 4) แจกจ่าย/สนับสนุน พันธุ์พืชและผลผลิตจากแปลงเรียนรู้ผลิตพืช	ผาป่อง	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	1 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66	1) ผู้เข้าชมได้ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องเหมาะสม และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2) ผู้เข้าชมได้รับการที่พักในราคาประหยัด 3) ผู้เข้าชมได้พันธุ์พืชพันธุ์ดี รวมถึงได้ชมผลผลิตสดจากแปลง	100
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่	45	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่	1) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์	1) ปลูกต้นทานตะวัน สร้อยโกล่และดาวกระจาย 2) แปลงผลิตพันธุ์ผัก	วังหงส์	เมือง	แพร่	10 ธ.ค. 65 - 10 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้เข้ามาเยี่ยมชมและถ่ายรูปเช็คอินกับแปลงไม้ดอก แปลงผลิตพันธุ์ผักในช่วงออกดอกสวยงาม	100
				2) กิจกรรมฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร	จัดให้มีฐานเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน 1) ฐานเรียนรู้ การศึกษาพันธุ์กรรมผักพื้นเมืองฯ 2) ฐานเรียนรู้ การขยายพันธุ์ไม้ผล 3) ฐานเรียนรู้ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร 4) ฐานเรียนรู้ การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตหอมเพื่อใช้ย้อมผ้า 5) ฐานเรียนรู้ การขยายพันธุ์ส้มและงานวิจัยมะขามป้อม 6) ฐานเรียนรู้ การผลิตตุ๊กตา/การใช้ประโยชน์แห่นาง	วังหงส์	เมือง	แพร่	10 ธ.ค. 65 - 10 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร และด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	100
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2	46	สถานีทดลองพืชสวนร่มเกล้า (ส่วนแยก) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2	1) เปิดแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ชมพืชพันธุ์รับลมหนาวสุขใจรับปีใหม่ 2566	เปิดบริการให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว พืชหัว อุนี พืชผักกินใบ พืชผสมผสาน การผลิตกาแฟ กิจกรรมหลามข้าวรับลมหนาว	บ่อภาค	ชาติตระการ	พิษณุโลก	1 ธ.ค. 65 - 30 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้การผลิตพืช ได้แก่ แปลงอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว พืชหัว อุนี พืชผักกินใบ พืชผสมผสาน การผลิตกาแฟ	100
				2) ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เดินทางปลอดภัยไปกับเกษตร	เปิดบริการที่พัก บริการห้องน้ำ และจุดพักรถ	บ่อภาค	ชาติตระการ	พิษณุโลก	1 ธ.ค. 65 - 30 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้ร่วมชมแปลงดอกไม้เมืองหนาว และได้รับบริการห้องน้ำดื่ม และจุดพักรถ	100
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร	47	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร	การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร/ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่	1) เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์กรรมไม้ผลพันธุ์ดี พืชสมุนไพร และไม้หอมด้านการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร 2) เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแปลงรวบรวมไม้ผลพันธุ์ดี และแปลงปลูกมะนาวในวงบ่อ	โรงช้าง	เมืองพิจิตร	พิจิตร	30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้เยี่ยมชมแหล่งอนุรักษ์ และรวบรวมพันธุ์ไม้	20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย	48	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย	1) จุดบริการประชาชนเฉพาะกิจช่วงปีใหม่	สนับสนุนเครื่องดื่ม ให้กับผู้สัญจรที่สนใจ (จัดร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอศรีสำโรง หน้าศูนย์ฯ) และเปิดสถานที่ราชการ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	คลองตาล	ศรีสำโรง	สุโขทัย	30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	บริการจุดพักรถ อำนวยความสะดวก และห้องน้ำให้แก่ประชาชน	100
				2) จุดพักรถ ประชาชนเฉพาะกิจช่วงปีใหม่	เปิดสถานที่ราชการ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเข้าบริการจุดพักรถ และห้องน้ำ	คลองตาล	ศรีสำโรง	สุโขทัย	30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	บริการจุดพักรถ อำนวยความสะดวก และห้องน้ำให้แก่ประชาชน	100
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย	49	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย	เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร	เปิดให้เยี่ยมชมแปลงผลิตพันธุ์พืชสวน ส้มโอ มังคุด เงาะ ลิ้นจี่ แปลงสาธิตการปลูกปาล์มน้ำมัน รวมทั้งแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) แจกจ่ายชมเชยเดี่ยว เครื่องดื่ม น้ำดื่ม และแผ่นพับทางวิชาการ	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้รับการความรู้ทางวิชาการในการผลิตพืช และได้รับคำแนะนำการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	100
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี	50	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี	1) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร/ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่	1) เปิดบริการที่พัก สำหรับประชาชนที่ต้องการพักค้างคืน 2) เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร และศึกษาเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่	สามพระยา	ชะอำ	เพชรบุรี	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้เข้าเยี่ยมชม ห้องเที่ยว ศึกษาเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ และบริการห้องพัก	50
				2) สนับสนุนพืชพันธุ์ดี	สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อการยังชีพ เช่น พริก กระเทียม มะเขือ บวบ	สามพระยา	ชะอำ	เพชรบุรี	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ประชาชน	50



ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จันทบุรี	51	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี	1) เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม/ศึกษา/เรียนรู้ โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร	เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม/ศึกษา/เรียนรู้ โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 1) ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จันทบุรี 2) เส้นทางศึกษาธรรมชาติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) (ป่าชายอำเภอฝาย) 3) เส้นทางปั่นจักรยาน 4) น้ำตกเขารอบจ (คลองทุ่งพล) 5) แปลงเรียนรู้พืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา 6) แปลงไม้ผล ทุเรียน เงาะ ลำไย 7) แปลงงานวิจัย (สำรอง ไร่ กระวาน) 8) อ่างเก็บน้ำคลองทุ่งพล	ฉะเชิงชอง	มะขาม	จันทบุรี	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้รับข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร	300
				2) สนับสนุนพันธุ์พืชเสริมรายได้/ไม้ประดับ	1) ต้นผักสวนครัว (คนละ 2 ต้น) 2) ต้นกล้าหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60 (คนละ 2 ต้น) 3) ต้นกล้าทองอุไร (คนละ 2 ต้น)	ฉะเชิงชอง	มะขาม	จันทบุรี	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	สนับสนุนพันธุ์พืชให้แก่ผู้สนใจ	300
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ระยอง	52	โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง	เปิดจุดเรียนรู้ด้านงานวิชาการเกษตร	เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ 1) จุดเรียนรู้ด้านการผลิต ปุยหมักเดิมอากาศ 2) จุดเรียนรู้ด้านการผลิตพืชในเรื่องเรือนอัจฉริยะ 3) โรงเรือนเปิดดอกเห็ดอัจฉริยะ 4) สนับสนุนปุยหมักเดิมอากาศ, แผลงทางหนีบ, แหนแดง, ไม้ดอก, ไม้ผลและพืชผักกินได้	แม่ น้ำคู	ปลวกแดง	ระยอง	1 ธ.ค. 65 - 7 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ ในครัวเรือนตนเองได้ และได้รับมอบปัจจัยการผลิตไปใช้ที่บ้านได้	100
8	กรมส่งเสริมการเกษตร	53	SP ฟาร์มสเตย์เพชรบูรณ์	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและ แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร	1) กิจกรรมการปลูกผักในโรงเรือน เช่น พริกทองญี่ปุ่น มะเขือเทศราชินี ผักสลัด 2) กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงไก่ การปลูกมะกรูดตัดใบ พืชสมุนไพร 3) กิจกรรมการแปรรูปอาหาร เช่น การทำพืชชาเตาดิน จากแป้งข้าวไรท์เบอร์รี่ 4) กิจกรรมการทำEcoprint	นาป่า	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		54	วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรุ่นใหม่จังหวัดกาญจนบุรี	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและ แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร	สัมผัสกับบรรยากาศที่คาเฟ่สไตล์ยุโรปให้ความรู้สึกเหมือน Street Café มีมุมนั่งเล่น สวนหย่อมเล็ก สวนดอกไม้ไม้เลื้อยไว้ให้ถ่ายรูป มีกิจกรรม เพาะกล้า ปลูกผักสลัด เลี้ยงไส้เดือน ปลูกมันหัวและเห็ด แปรรูปหม่อน ปลูกแคคคัส	ท่ามะขาม	เมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		55	วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมลพบุรี (ไร่ไพลีย์ กล้วยหอม)	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและ แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร	เรียนรู้การปลูกกล้วยหอม (ความดีข) ปลอดภัยไร้โรค ใช้เทคโนโลยีน้ำหยด การให้ปุ๋ยการตัดแต่ง การค้าเคเรือ การห่อถุงและการเก็บเกี่ยวผลิตผล การขนส่ง ผลิตผลไปคัดบรรจุ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตผล จำหน่ายกล้วยกล้วย ทำความสะอาดผลผลิตและการจำหน่ายผลิตผลสด/แปรรูปออนไลน์	ขอนแก่น	บ้านหมี่	ลพบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		56	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านปึก	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและ แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร	1) กิจกรรมทำขนมไทย เช่น ขนมชั้น ขนมเต่า ขนมตะโก้ 2) กิจกรรมการทำอาหารไทย เช่น ห่อหมก 3) กิจกรรมการทำผ้าบาติก ทำพวงกุญแจจากผ้าทอ สาธิตการทำผ้า 4) ชมโบสถ์เก่าอายุกว่า 200 ปี ณ วัดใหม่กุดชุม	บ้านปึก	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		57	ขนำจตุรี	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและ แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร	ร้านอาหารและเครื่องดื่มบริการแหรึมน้ำ บรรยากาศแบบธรรมชาติ มีสระขนาดใหญ่ ให้คนที่ชื่นชอบการตกปลา ใช้ผักปลอดสารซึ่งผลิตเองขายฟาร์มในการประกอบ อาหารเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค	หนองเสือข้าง	หนองใหญ่	ชลบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		58	ไร่จางคีรีบุญธร	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและ แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร	ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงผึ้งจิ๋ววัง	แสนตุง	เขาสมิง	ตราด	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		59	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกึ่งหินทอง	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและ แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร	1) สปากเกลือ ได้แก่นวดตัว นวดหน้า แช่เท้าด้วยน้ำดอกเกลือ และขัดผิวด้วย ดอกเกลือนํานม 2) บรรยายรอบรู้เรื่องเกลือที่กึ่งหินทอง ชมวิธีการทำนาเกลือ คุณประโยชน์ของ ดอกเกลือ 3) สาธิตวิธีทำเกลือสปา ทำเกลือ DIY	บางแก้ว	บ้านแหลม	เพชรบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		60	เสือโฮมสเตย์ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านลำเสือ)	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและ แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร	ล่องแพไม้ไผ่เล่นน้ำเพชรบุรี ยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ปลูกป่าธนาคารต้นไม้ฐานกิจกรรม เรียนรู้ถ่านไม้ ไข่เค็มใบเตย ทอวงม่วนตาลโดนด	แก่งกระจาน	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		61	บ้านนาโคกเขาค้อ	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและ แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร	การแปรรูปอาหาร การเก็บผลผลิตจากสวน เช่น หม่อนเบอร์รี่ เสาวรส ฝรั่ง ผัก ฟาร์มแพะ	เขื่อน	โกสัมพีสัย	มหาสารคาม	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		62	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สละบ้านเขาปู่	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและ แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร	ชมสวนให้นักท่องเที่ยวชมสละ นึ่งร้านอาหารในสวน	เขาปู่	ศรีบรรพต	พัทลุง	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
		63	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มการเกษตรพอเพียงการเลี้ยงผึ้งโพรง หมู่ 3 บ้านคลองท่า	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	การเลี้ยงผึ้งโพรง การเลี้ยงปูดำในบ่อดิน การทำผัดมด้อยมจากสิริธรรมชาติ Ecoปรีณ การเลี้ยงแพะ การทำน้ำพริกทะเล การแปรรูปอาหารทะเลท้องถิ่นเช่น หอยดิบ การตกปู การประดิษฐ์ของที่ระลึกจากลูกปลาต้ม	คลองประสงค์	เมืองกระบี่	กระบี่	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		64	เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชน (บ้านโนนหนั่ง)	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	การเลี้ยงผึ้ง การทำเกษตรแบบผสมผสาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง และแปรรูปอาหารทะเล การทำขนมพื้นถิ่น กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เขาคราม	เมืองกระบี่	กระบี่	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		65	ควายฮับไม้ขาว	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ขนมถั่วคาว (ให้อาหารและถั่วรูปกับถั่วคาว) จับจิ้งจกทะเล และจุดชมวิว เครื่องปั้น ทานอาหารพื้นบ้าน	ไม้ขาว	กลาง	ภูเก็ต	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		66	วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปปลาอาทิตย์	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) ถ่ายรูปกับบ้านเรือนไทยและป้ายสวนสละอาทิตย์ 2) เดินชมสวนสละ ที่มีจุดเช็คอินตลอดเส้นทาง อาทิ อุโมงค์สละ ป้ายสวยๆ น้ำถั่วรูปพร้อมซิมสละหรี 3) ให้อาหารปลา พร้อมถ่ายรูปกับป้ายข้อความสะตูดใจ 4) ให้อาหารควายเผือกหายาก เดินชมและให้อาหารสัตว์ (แพะ, แพะ, กระต่าย, นกยูง ฯลฯ) 5) นั่งพักชิมกาแฟและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์	คลองปราบ	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		67	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านคลองบ่อแสน	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) ฐานการเลี้ยงผึ้ง เส้นทางแห่งความหวาน ร บ้านคลองบ่อแสน เช่น การเลี้ยง ผึ้งโพรง การวางรัง การล่อผึ้ง การเก็บน้ำผึ้ง (การเก็บน้ำผึ้งเฉพาะเดือนเมษายน) 2) ฐานการแปรรูปน้ำผึ้ง ให้นักท่องเที่ยวได้ฝึกปฏิบัติการทำสบู่ น้ำผึ้ง	บ่อแสน	ทับปุด	พังงา	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		68	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน เช่น ยำหัวปลี,แกงกล้วยไข่ไก่,น้ำพริกมะขาม 2) สาธิตการทำสมุนไพร เช่น ลูกประคบ ยาหม่องโพล ยาหม่องเสลดพังพอน น้ำมันเหลือง	คลองไถ่เลื่อน	คลองหาด	สระแก้ว	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		69	วิสาหกิจชุมชนยางพาราเหล่าทอง (ศรีแก้ว เมลอนฟาร์ม)	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ช้อปปิ้ง ชิม การแปรรูปหมอนจากยางพารา เดินชมสวนเมลอน มะเขือเทศเชอร์รี่ บัตเตอร์นัท แปลงผักปลอดสารพิษและผักจับเมลอนปั่นคาราเมลและกาแฟตามชอบ รวมถึง เค้กโฮมเมด	เหล่าทอง	โซพิสัย	บึงกาฬ	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		70	วิสาหกิจชุมชนผลิตไม้ผลตำบลทุ่งนางาม (บ้านชายเขาสวดเซอร์แลนต์เมืองไทย)	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ชมบรรยากาศพร้อมถ่ายรูปบริเวณชายเขา ที่ล้อมรอบไปด้วยสวนผลไม้ ทั้งสวนมะม่วง และสวนมะขามขี้ติ๊ด	ทุ่งนางาม	ลานสัก	อุทัยธานี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		71	อูดลย์ คลองหลวงฟาร์มเห็ด	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) การทำฟาร์มสเตย์ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ 2) การผลิตเห็ดแบบครบวงจร และการทำอาหารจากเห็ด 3) การทำหัตถกรรมเสื่อทัง / จักสานไม้ไผ่	คลองหก	คลองหลวง	ปทุมธานี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		72	ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร อำเภอศรีรัตนะ (สวนลุงจัน)	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เกษตรผสมผสาน และผู้ที่เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร	ศรีแก้ว	ศรีรัตนะ	ศรีสะเกษ	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		73	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านชำตรมย์	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	การปั่นจักรยาน นั่งรถรางชมสวน ผลไม้ และเก็บผลผลิตจากสวน ชมแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย และอุโมงค์ต้นไม้ ฯลฯ	ตระกาจ	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		74	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลน้ำอ้อม	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	การปั่นจักรยานชมสวนผลไม้ และเก็บผลผลิตจากสวน กราบพระวัดภูดินแดง บ่อหิน ฯลฯ	น้ำอ้อม	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		75	วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลตำบลภูเงิน	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	การปั่นจักรยาน นั่งรถสองแถวชมสวน ผลไม้ และเก็บผลผลิตจากสวน ชมแหล่งท่องเที่ยววัดบ้านภูค่า	ภูเงิน	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		76	ไร่รุ่งนาคันวิชัย	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ชมธรรมชาติ ถ่ายภาพบรรยากาศสวนอัญชัน ชิมและช้อปปิ้งสดๆ จากต้น	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50



ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
		77	สวนส้มยอดดอย Yoddoy The orange farm	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เก็บผลส้มสดได้เองจากในสวน และมีจุดถ่ายรูปสวยๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์, เครื่องแต่งกายแบบชาวสวนให้บริการ รวมถึงจุดพักผ่อนในคาเฟ่สวนส้ม	แม่เฒรม	แม่ริม	เชียงใหม่	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		78	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไร่ใน	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ล่องเรือ ชมก และการทำกาแฟ	นาคา	สุขสำราญ	ระนอง	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		79	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาคีเขมกฏ	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	การผสมเกสรดอกทุเรียน ชิมอาหารจากดอกทุเรียนอินทรีย์ ทำผ้าบุติก และผ้ามัดย้อมจากเปลือกมังคุด ตัดผักอินทรีย์ กินอาหารของ ที่ยวน้ำตก นอนโฮมสเตย์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผัก การประกอบอาหารของ ท่องเที่ยวบ้านของ ชื่อผลิตภัณฑ์จักสานหัตถกรรมจากชุมชนของ ตัดเมล็ดและแปรรูป เรียนรู้การผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ แปรรูปอาหารจากสมุนไพร	ตะเคียนทอง	เขาคีเขมกฏ	จันทบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		80	วิสาหกิจชุมชนสวนป่าโงกทาง เกษตรอินทรีย์ วิถีชายแดน	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เดินชมป่าชายเลน ที่มีการเลี้ยงชันโรงตลอดทางเดิน รวมถึงมีกิจกรรมศึกษาธนาคารปู สาธิตการต่อรังชันโรง และมีก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยง ที่เป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดจันทบุรี	เกาะขวาง	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		81	วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกไทยตำบลแก่งหางแมว	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ผลิตและแปรรูปพริกไทยแบบครบวงจร	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	จันทบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		82	ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยเท้าพ่อบ้านคลองบอน ตำบลหนองตาง อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ชมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล การปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยว วันพ่อ การผลิตผักและพืชอาหารปลอดภัย การปลูกพืชเสริมรายได้และการแปรรูป การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การผลิตน้ำส้มควันไม้ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ	หนองตาง	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		83	วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวันยาว	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	การแปรรูปจากมะขี้ดและอาหารทะเล, การเก็บผลผลิต (มะขี้ด) จากสวน การปลูกป่าโงกทาง การเลี้ยงไข่ปู	วันยาว	ขลุง	จันทบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		84	วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	แปรรูปทุเรียน จุดเรียนรู้การปลูกทุเรียน	เขาบายศรี	ท่าใหม่	จันทบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		85	สวนผลไม้พรรณมณี	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เก็บผลผลิตจากสวน เช่น ทุเรียน มังคุด	วังโคน	นายายอาม	จันทบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		86	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาแก้ว	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ชมการสานกระเป๋าทาสติก และเลือกซื้อกระเป๋าสานพลาสติกหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนผลผลิตผัก ผลไม้ปลอดภัย	ปะตง	สอยดาว	จันทบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		87	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางสน	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ชมธนาคารปูม้า ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะชายหาด ทำผ้ามัดย้อม ทำสบู่จากลูกจากดำน้ำ ล่องเรือชมหิ่งห้อย	บางสน	ปะทิว	ชุมพร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		88	สวนทวีทรัพย์	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เก็บผลผลิตจากสวนตามฤดูกาล เช่น ทุเรียน ส้มโชกุน มังคุด สละ มัลเบอร์รี่	ทะเลทรัพย์	ปะทิว	ชุมพร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		89	บ้านน้อยกลางป่าใหญ่	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ทำผ้ามัดย้อมจากสีของใบมังคุด ทำยาสมุนไพร ให้อาหารสัตว์ (ให้หมูไก่ควาย / ให้อาหารปลา) ทำ Eco-Print	วังตะกอก	หลังสวน	ชุมพร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		90	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านถ้ำสิงห์	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	แปรรูปเป็นกาแฟแก้ว กาแฟแพค และกาแฟปรุงสำเร็จรูปผสมดอกคำฝอย	ถ้ำสิงห์	เมืองชุมพร	ชุมพร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		91	วิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกและดอกไม้ยบัว	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ทำกิจกรรมมีการระบายสีผ้าบาติก รวมไปถึงการเรียนรู้ และเยี่ยมชมวิถีชีวิตวัฒนธรรม และประเพณีของคนในชุมชน	เกาะเกร็ด	ปากเกร็ด	นนทบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
		92	สวนบัวโอมเสดย์	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เรียนรู้การทำน้ำตามมะพร้าว ซิมอาหารไทยโบราณ เช่น ข้าวแช่ เมี่ยงคำก๊อปปี้บัว ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เช่น บ้านไทยริมน้ำ เครื่องลายครามโบราณ ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลอง และเยี่ยมชมเรือนไทยร้อยปี	บางเลน	บางใหญ่	นนทบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		93	วนเกษตรบ้านโอม	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) ทำเกษตรแบบอินทรีย์ภายใต้แนวคิด “ปลูกผักเพราะรักเจ้า” 2) การทำดินจากใบไม้ 3) Workshop ปลูกผักปลูกสุข ดินดีมีชีวิต น้ำหมักพืชงาม 4) เรียนรู้วนเกษตร เกษตรผสมผสาน และสมุนไพร	คลองขาม	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		94	วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรจินดา จังหวัดกาฬสินธุ์	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์	นาบอน	นาบอน	กาฬสินธุ์	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		95	กาแพห้วยลาดและหมู่บ้านอะโวกาโด	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) ชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล ได้แก่ อะโวกาโด แก้วมังกร เงาะ ทุเรียน เป็นต้น 2) จิบกาแฟหยชา ตรีปกาแฟสด สายพันธุ์อราบิก้า 3) เที่ยวชมลานหินปูน บนมฤครัง และเที่ยวชมศึกษารมชาติ 4) พักชมวิวน้ำพุร้อนบ่อน้ำร้อนผาน้ำร้อน มีบริการลานกางเต็นท์ โคมขาว และลานแคมป์ปิ้ง	सानตม	ภูเรือ	เลย	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		96	วิสาหกิจชุมชนล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) การปลูกพืชข้าวและการแปรรูปพืชข้าว 2) การทำนาบัว คาเฟ่ชาบัวแปรรูปผลิตภัณฑ์จากบัว 3) การทำข้าวตัง 4) การทำสวนกล้วยไม้	ศาลายา	พุทธมณฑล	นครปฐม	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		97	วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองนครปฐม หรือไผ่ตอง	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เรียนรู้ทำปุ๋ยหมัก ปลูกผักอินทรีย์ เพาะกล้า ผลิตชีวภัณฑ์ พายเรือริมคลองหนองกร่าง	หนองงูเหลือม	เมืองนครปฐม	นครปฐม	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		98	วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบางช้าง	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ร่วมกิจกรรมปลูกในสวนโตในเมือง ทำน้ำผึ้งอินทรีย์ ทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์	ลานบางช้าง	สามพราน	นครปฐม	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		99	จำเนียงเกษตรอินทรีย์ (วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองสิงห์บุรี)	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	การเก็บผักปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมัก เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงสุกรขุน และกิจกรรมเชิงเกษตรอีกมากมาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผัก	โพทรวม	เมืองสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		100	วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เรียนรู้กิจกรรมด้านการเกษตร (เช่น ฐานปลูกผักอินทรีย์, การทำปุ๋ยหมัก, การเผาถ่าน และการทำน้ำส้มควันไม้, การใช้ปั๊มโซลาร์เซลล์ในการรดน้ำ)	บางป่า	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		101	วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เรียนรู้การทำนาเกลือทะเล โรงเรียนนาเกลือ เรียนรู้การแปรรูปเกลือทะเล การทำสปาเกลือขัดผิว	โคกขาม	เมืองสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		102	แปลงใหญ่ฝรั่ง หมู่ 8 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	การล่องแพโพนมสวนฝรั่ง	หนองนกไข่	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		103	สวนน้ำวิวิสุภาวดี	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ชมดอกหน้าวัวพร้อมถ่ายรูปรสสวยๆ	ท่าไม้	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		104	สวนไพศาล พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม บ้านแพ้ว	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เรียนรู้การทำสวนมะพร้าวตั้งแต่ปลูกจนถึงตัด, พายเรือชมสวนมะพร้าว, ให้อาหารปลาในร่อง, นอนเปลใต้ต้นมะพร้าว, เดินชมสวนมะพร้าว	หนองสองห้อง	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		105	วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองแค	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	กิจกรรมเล่นน้ำ โยนสายสลัดล้างน้ำ พายเรือชมคลอง ถีบเรือเป็ด นั่งเรือชมสองฝั่งคลอง รับประทานอาหารบนแพ และเที่ยวชมสวนผลไม้ของเกษตรกร เช่น สวนแก้วมังกร สวนมะม่วง สวนมะพร้าว	หลักสาม	บ้านแพ้ว	สมุทรสาคร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		106	สวนสะละธานีรินทร์	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ร่วมกิจกรรมการผสมดอก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการตลาด ตลอดจนการใช้สารชีวภัณฑ์ในสวนสะละและไม้ผลอื่นๆ ฝึกการผสมเกสร ฝึกการตัดผลผลิต ฝึกขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา	ฉลอง	สิชล	นครศรีธรรมราช	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50



ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
		107	ไร่โชคเวียงสงค์	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เดินชมสวน เก็บผลผลิตตามฤดูกาล (สะเดา ดอกกระเจียว มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ก้อย มะละกอ พืชผัก) ลำสัตว์ Һาของป่าตามฤดูกาล (อีง/เก็บเห็ด) เรียนรู้ การขยายพันธุ์พืช อาหารท้องถิ่น	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		108	ไร่กฤษยา	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เดินชมสวน เก็บบองู เรียนรู้การปลูกองุ่น แดงโม โอโวคาได้ ผักปลอดสาร กินน้ำปั่น ต้มตำบรียากาศริมเขื่อนน้ำพุง	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		109	ล่องแพไม้ไผ่ลำน้ำพุง	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ล่องแพไม้ไผ่ จุดกางเต็นท์ใกล้ธรรมชาติ บรรยากาศดี จิบกาแฟ สัมผัสวิถีชีวิต ชาวบ้าน เดินป่า ลำสัตว์ (ไก่ป่า ฮี้อ่าง แมงแคง ไช้ตดแดง) เก็บของป่า (เห็ด ดอกกระเจียว) ชมทะเลหมอกจุดชมวิววัดถ้ำยาว ชมภาพเขียนสีภูผายล	กกปลาซิว	ภูพาน	สกลนคร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		110	บ้านเห็ดภูพาน	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เก็บเห็ดจากโรงเรือน และเก็บเห็ดป่าตามฤดูกาล เลี้ยงไส้เดือน ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน เก็บไปใช้ธรรมชาติ จิบกาแฟสดด้วยหม้อต้มกาแฟไม่ก้าพอท	โคกภู	ภูพาน	สกลนคร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		111	ไร่ภูโพรสาร	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เก็บผลผลิตจากสวน เช่น หมากเฒ่า หม่อน ดอกกระเจียว มะขามป้อม, เรียนรู้ การตัดหวาย และทำแกงหวายฉบับภูพาน, กิจกรรมเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน	สร้างค้อ	ภูพาน	สกลนคร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		112	ไร่ภูวนพันธุ์	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เก็บบองูกินผลสด องุ่นแปรรูป เช่น น้ำองุ่น องุ่นดอง ผักปลอดสารพิษ อบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการผลิตองุ่นและการปลูกผัก	หนองย่างเสือ	ม่วงเหล็ก	สระบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		113	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลนางแล	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เรียนรู้แปรรูปกระดาษจากใบสับปะรด แปรรูปอาหารจากสับปะรด Cooking class จากสับปะรดและอาหารถิ่น เรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง Work shop นวดล้านนา โองฮอมพญา โองยามหอมเมือง เดินป่า ลีไซ้ เทรล	นางแล	เมืองเชียงราย	เชียงราย	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		114	ซาฮันรี่ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เรียนรู้การผลิตซาฮันรี่ สาธิตการเก็บชา เรียนรู้การแปรรูปชาอย่างประณีตและเทคนิคการชงและเบลนด์ชา, ชิมชา เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง	แม่ฟ้าหลวง	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		115	ณ บ้านนอก Organic Farmstay	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) อบรมสมุนไพรสมุนไพร 2) นวดแผนโบราณ 3) สปาแช่เท้าด้วยสมุนไพร 4) กิจกรรม Work shop แปรรูปสมุนไพร 5) กิจกรรมเรียนรู้ในฐานต่างๆของการทำเกษตรผสมผสาน	ห้วยซ้อ	เชียงของ	เชียงราย	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		116	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) กิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำปราจีนบุรี 2) ชมแปลงใหญ่ผัก และกระบวนการแปรรูป 3) เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตจากเส้นใยกก 4) ชิมอาหารที่ผลิตจากศึกษาของพื้นที่	บางพลวง	บ้านสร้าง	ปราจีนบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		117	สวนผสมผสานธรรมสมบูรณ์	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ชมสวนผสมผสานที่มีพืชไร่ ไม่ผลในพื้นที่ 14 ไร่แล้ว ยังมีกิจกรรม เก็บผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ชมพู ลำไย มะม่วง พุทรา มีกิจกรรมปลูกกล้วย ทุเรียน ทุเรียนน้ำอ้อยสดและปรุงน้ำอ้อยเสาวรส ทำไอติมหลอดจากน้ำอ้อยอีกด้วย ในช่วงเทศกาลมีลานแคมป์ปิ้ง	เหมืองจี้	เมืองลำพูน	ลำพูน	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		118	แซตอม ออร์แกนิกฟาร์ม สุรินทร์	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) ล่องลิ้น ฆิรมส ข้าวพื้นเมือง 2) เรียนรู้การทำนาแบบอินทรีย์ 3) เรียนรู้การทำไวน์ข้าวจากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองสุรินทร์ 4) ต้มตำบรียากาศ และที่พิศุคซิค “แซตอม ฟาร์มสเตย์” 5) ชิมรสอาหารพื้นถิ่นพร้อมลงมือปรุงรสเอง 6) การปลูกผักสวนครัว 7) ปั่นจักรยานกลางทุ่งไปชม บึงมรกต (หนองกระโดน Blue Lagoon) 8) กลางคืนชม หิ่งห้อยรอบๆ ฟาร์ม 9) การแปรรูปข้าว ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 10) พายเรือคายัค ชมธรรมชาติ	เมืองลิ้น	จอมพระ	สุรินทร์	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		119	สวนบุญสมใจเกษตรอินทรีย์	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เก็บพืชผัก เก็บผักหวาน เก็บหวาย ได้ทดลองทำอาหารของชาวภูไท	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50



ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
		120	สวนรุกขชาติสยาม	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	สาธิตการทำไวน์ผลไม้ที่เก็บจากสวน เก็บพืชผัก และหาอาหารในสวนมาทำกับข้าว สัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าภูไท	บ้านเป้า	หนองสูง	มุกดาหาร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		121	กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านคำชะอี	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) เรียนรู้หลากหลายด้านเกษตรอินทรีย์ (ไม้ผล, พืชผัก) ปลูกไม้ผล (ฝรั่งกิมจู, หน่อไม้, ละมุด, อ้อย, มะพร้าว, กัญชง, มะม่วง ฯลฯ) 2) เลี้ยงปลาคุณในบ่อพลาสติก 3) เลี้ยงโค 4) สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติทุ่งนาบัววิบูลงูเขา วิถีชนเผ่าภูไทอำเภอคำชะอี	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		122	วิสาหกิจชุมชนกาแฟแปรรูปแปลงใหญ่ละฮูป	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) สาธิตการทอดกาแฟ เรียนรู้เรื่องราวของสายพันธุ์กาแฟโบราณของชนเผ่าละฮูป ฝ้ายลายตวน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากฝ้าย 2) สาธิตการตีเหล็ก ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชนเผ่าละฮูป 3) ผลิตเครื่องเงินเพื่อการส่งออก เครื่องประดับเงิน และเครื่องเงินส่งออก 4) ชมนาขั้นบันได และเยี่ยมชมสวนกาแฟ ถึงซึ่งเป็นแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าคุณภาพ	ห้วยหอม	แม่ลาน้อย	แม่ฮ่องสอน	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		123	วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์นาบัวปาร์ค	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	การทำลูกประคบ การทำผ้าฝ้ายจากสีของดอกบัว กิจกรรมเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยแบบไม่กลับกอง	นาบัว	เพ็ญ	อุดรธานี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		124	วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านหัวข่าราษฎร์ - หัวเจริญตำบลหนองไฮ	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ถ่ายทอดกับสวนดอกไม้ ดอกปทุมมา ดอกเบญจมาศ ไม้ประดับอื่นๆ ชื่อของที่ระลึกทานขนมและเครื่องดื่ม	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		125	วิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) sky walk ถนนชมสวนส้มและบ่อปลาออยฟ้า 2) เก็บส้มและมะนาวตามฤดูกาล 3) ชมบ่อปลาหลายสายพันธุ์ 4) ชมความงามเมืองเสานหินพิศวง 5) ชม/ชิมและซื้อผลไม้หลากหลายตามฤดูกาล ทุเรียน เงาะ ลองกอง กล้วย มังคุด ส้มโอ ราชดำดี ตลอดปี	นาพูน	วังชัน	แพร่	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		126	หมอนไม้ไผ่อุ่น	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) เขียนแผ่นป้ายขอพร ณ อ่างเก็บน้ำแม่อาจ 2) เยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์ ร่วมกิจกรรมปลูกผัก เก็บผัก ทำขนมวีช พร้อมเสิร์ฟเบรกเช้า 3) ฐานผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 4) ฐานทำสบู่พื้นถิ่น กลิ่นธรรมชาติ	สรอย	วังชัน	แพร่	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		127	วิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์ ป่างุ่นสีเขี้ยว	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำบลเที่ยวชมโด่งเมื่อง บ่อทองโบราณ และโฮมสเตย์ของชุมชน	สรอย	วังชัน	แพร่	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		128	สวนแม่หม่อม	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เก็บลูกหม่อนสด บัตเตอร์นัต แปรรูปน้ำลูกหม่อน เยี่ยมชมสวนมัลเบอร์รี่ วานิลลา	วังหมี่	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		129	วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่าต่อมหาราช	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	กิจกรรมแต่งชุดลิลิเก๋ายภาพ, กิจกรรมเก็บผลผลิต เช่น ผัก และผลไม้, กิจกรรมการตอนกิ่งละมุด, กิจกรรมการสาธิตการทำมะม่วงกวน, สาธิตการทำเอวส์ละมุด, การทำน้ำละมุดปั่น, กิจกรรมเรียนรู้การขยายพันธุ์กล้วยไม้ และกิจกรรมสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านโบราณ	ท่าต่อ	มหาราช	พระนครศรีอยุธยา	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		130	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ชมการผลิตน้ำตาลมะพร้าว พายเรือชมสวน การทำเรือตุ๊กตัก การทำผ้าฝ้ายย้อมการทำขนมไทย จักสานมะพร้าว	ท่าคา	อัมพวา	สมุทรสงคราม	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		131	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคันตัญ เกษตรสายหวาน	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) การทำน้ำตาลมะพร้าว และไซรับ 2) การทำหอมม่วงจากน้ำตาลมะพร้าว 3) การแปรรูปมะพร้าวแก้ว มะพร้าวแก้วแผ่น 4) การทำไม้กวาดทางมะพร้าว	บางกระบือ	บางคนที	สมุทรสงคราม	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		132	บ้านริมคลองโฮมสเตย์	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) กิจกรรมเวิร์กชอป อาทิ ขนมไทยสวนหมวก ตะกร้าจากทาง 2) ตระเวนทัวร์สวนมะพร้าว 3) ชมการแปรรูปมะพร้าว ส่งไปในสวนมะพร้าว 4) สัมผัสน้ำตาลสด จากดอกมะพร้าว 5) เคี้ยวน้ำตาลมะพร้าว 6) หยอดน้ำตาลมะพร้าว	บ้านปรก	เมืองสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
		133	วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เชิงนันทายั่งยืนตามศาสตร์พระราชา	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนสามารถชมสวนผัก กิจกรรมในสวน ถ่ายรูปและเลือกตัดซื้อผักผลไม้สด ๆ กลับบ้านเอง, มีการแปรรูปพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์การแปรรูปทางการเกษตร	เชียงใหม่	เลิงนทา	ยโสธร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		134	วิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์ม	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1) การเก็บผลผลิตจากแปลงเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 2) กิจกรรมทำน้ำ ได้แก่ เจ๊ทสกี เรือกล้วย เรือแพขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก 3) รถ ATV รถกอล์ฟ จักรยาน สำหรับ ขับขี่เยี่ยมชมแปลง สวนกางเต้นท์	คุ้งสำเภา	มโนรมย์	ชัยนาท	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแหล่ง	50
		135	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ชุมชนบ้านมุงเหนือ	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ชมวิถีชีวิตทุ่งหญ้าทุ่งนาและชุมชนชาเป็นกำแพง พร้อมอาหารท้องถิ่น มีที่พักลานกางเต้นท์ อาหารท้องถิ่น	บ้านมุง	เนินมะปราง	พิษณุโลก	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66		
9	องค์การสะพานปลา	136	สะพานปลารุงเทพฯ / ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา	เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1) แนะนำท่องเที่ยวทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี “ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำและอาหารทะเลกลางทะเลแห่งแรกของไทย” จัดพื้นที่ทำเทียบเรือประมง มุมกิจกรรมให้ความรู้ ผ่านประติมากรรมปูนปั้นปลายทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 2) ประชาสัมพันธ์ สะพานปลารุงเทพฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัย จากกรมประมง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในสะพานปลารุงเทพฯ จัดมุมจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ	-	เขตสาทร / อ่างทองอ่างศิลา	กรุงเทพมหานคร / ชลบุรี	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	ผู้ประกอบการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว จะได้รับความสุข สร้างรายได้เพิ่มและลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน ช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้น โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก	เฉลี่ยสัปดาห์ละ 10,000 - 15,000 คน
		137	ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา / งานกาชาด สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร	เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ	1) แนะนำท่องเที่ยวทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี “ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำและอาหารทะเลกลางทะเลแห่งแรกของไทย” จัดพื้นที่ทำเทียบเรือประมง มุมกิจกรรมให้ความรู้ ผ่านประติมากรรมปูนปั้นปลายทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 2) ประชาสัมพันธ์ สะพานปลารุงเทพฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัย จากกรมประมง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในสะพานปลารุงเทพฯ จัดมุมจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ	-	เขตปทุมวัน / อ่างทองอ่างศิลา	กรุงเทพมหานคร / ชลบุรี	ธ.ค. 65	1) สนับสนุนและส่งเสริมการนำสินค้าเกษตร และอาหารทะเล ราคาถูกมาจำหน่าย ส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร 2) ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เพิ่มยอดขายให้กับเกษตรกรและชาวประมง และส่วนลดราคาให้กับผู้ซื้อ และประชาชน	100
10	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	138	ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก (ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม)	เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประชาชนทั่วไป ลดราคาเข้าชมฟาร์ม 10% และผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปเข้าชม (ฟรี) พร้อมแจกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก และน้ำดื่ม และในบริเวณโซนหน้าฟาร์ม โคนมประสิทธิภาพสูงมีการจัดจุดถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติม 1 จุด	-	มวกเหล็ก	สระบุรี	31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์กไม่น้อยกว่า 5,000 คน	5,000
11	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	139	อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่	โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566 กิจกรรม : เทศกาลชมสวน 2565 “แล้วสุขใจ..โอมิสยู” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่	ชมงาน เทศกาลชมสวน 2565 “แล้วสุขใจ..โอมิสยู” ตระการตาไม้ดอกเมืองหนาว สัมผัสวัฒนธรรมเมืองเหนือ มอบความสุข สนุก ปลอดภัย ชวนกลับมาเที่ยวให้หายคิดถึง และเปิดให้เที่ยวชมนิทรรศการด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ โครงการหลวง และการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมชมงาน“โครงการหลวง 2565” “สุขภาพดี ชีวีสุขสันต์...กับผลิตภัณฑ์โครงการหลวง” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ. เชียงใหม่	แม่เหียะ	อำเภอเมือง	เชียงใหม่	3 - 7 ธ.ค. 65	นักท่องเที่ยว เข้ามาเยี่ยมชมการจัดงาน ไม่น้อยกว่า 10,000 คน	10,000
12	สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	140	พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	กิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพใหม่ In The Museum”	เปิดบริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา จำนวน 2 รอบ/วัน คือ 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. และเปิดฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ จำนวน 5 รอบ/วัน คือ - รอบที่ 1 10.30 น. “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” - รอบที่ 2 11.30 น. “เรื่องแผ่นดินของเรา” - รอบที่ 3 13.30 น. “เรื่องทรัพย์สินสินน้ำ” - รอบที่ 4 14.30 น. “เรื่องไม่รักกับทานตะวันผู้ยิ่งใหญ่” - รอบที่ 5 15.30 น. “เรื่องเมล็ดสุดท้าย”	คลองหนึ่ง	คลองหลวง	ปทุมธานี	ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66 เวลา 09.00 - 16.00 น.	หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ปิดให้บริการวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	500



โครงการ “ส่งเสริมสุขุขใจใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มสุขุขใจใหม่ เทียวทั่วไทย สุขุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.2 เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รอนรับนักท่องเที่ยว (ศูนย์ศึกษา/ศูนย์เรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร) จำนวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย กข. ขป. ปม. ปศ. ผล. กวก. กสก. กสส. มม. พกฉ.

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
1	กรมการข้าว	1	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่	เปิดบ้านต้อนรับปีใหม่ ส่งความสุขใจให้นักท่องเที่ยว	จัดบริการให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ น้ำดื่ม, กาแฟ, เอกสารองค์ความรู้เรื่องข้าว, ห้องน้ำ, จัดสถานที่ให้พักผ่อน พักรถ	แม่ยาวฮ่อ	ร้องกวาง	แพร่	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	เนื่องด้วย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นหน่วยงานที่ติดกับถนนสายหลัก รถที่จะเดินทางไป จ.ลำปาง จ.พะเยา จ.เชียงราย ต้องผ่านการจัดกิจกรรมนี้ จะให้นักท่องเที่ยว ได้พักรถ พักเหนื่อย ผ่อนคลาย ได้รู้จักหน่วยงานราชการของกรมการข้าวจากเจ้าหน้าที่เวรยาม ที่จัดให้บริการ คาดว่าจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และอาจจะสามารถขยายผลไปสู่การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ในอนาคต	100
		2	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ	ปรับภูมิทัศน์รอนรับนักท่องเที่ยว	พารับชมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ดอนหญ้านาง	พรเจริญ	บึงกาฬ	1-25 ต.ค. 65	ประชาชนมั่นใจในคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว	100
		3	ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา	Open house ศูนย์ข้าวพิมาย	เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยข้าวพิมาย และเชิญชมแปลงสาธิตเรียนรู้ด้านเกษตร ทั้งงานวิชาการและงานผลิตเมล็ดพันธุ์พันธุ์คัด พันธุ์หลัก ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป	ในเมือง	พิมาย	นครราชสีมา	1 พ.ย. 65 - 2 ม.ค. 66	เผยแพร่การท่องเที่ยวในอำเภอพิมาย และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้ด้านเกษตร การผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งพันธุ์คัด พันธุ์หลัก	30
2	กรมชลประทาน	4	กรมชลประทาน	นิทรรศการ 120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาลงานของแผ่นดิน	งานนิทรรศการ 120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาลงานของแผ่นดิน จัดแสดงทั้งหมด 4 ชั้น ณ อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ดังนี้ ชั้นที่ 1 : 6 รัชกาลงานของแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติ 6 พระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการชลประทาน ตลอดจนคุณูปการต่อกรมชลประทาน, การชลประทานโลก และการชลประทานไทย การชลประทานที่เป็นหัวใจสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์, RID TEAM... วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมชลประทาน ชั้นที่ 2 : งานวิชาการต่อการชลประทาน, งานบริหาร การมีส่วนร่วมต่อการชลประทาน, งานสิ่งแวดล้อมต่อการชลประทาน, รางวัลความภูมิใจของคนชลประทาน ชั้นที่ 3 : งานก่อสร้าง เพื่อการชลประทาน, การจัดการน้ำต่อการชลประทาน, การจัดรูปที่ดิน เพื่อการชลประทาน ชั้นที่ 4 : กรมชลประทาน สู่ออนาคต	ถนนนครไชยศรี	ดุสิต	กรุงเทพมหานคร	ส.ค. 65 - ม.ค. 66	1) กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีคุณูปการพัฒนางานชลประทานผ่านโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมากมายทั่วทุกภูมิภาค 2) กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบขอบเขตการดำเนินงานตามภารกิจในด้านต่างๆ ของกรมชลประทานกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานด้านการชลประทานที่ส่งผลต่อการสร้างความมั่นคงแก่ภาคการเกษตรภายใต้นโยบายของรัฐบาล 3) กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบทิศทาง วิสัยทัศน์การดำเนินงานของกรมชลประทานอันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและศรัทธาที่มีต่อองค์กร 4) กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักถึงความสำคัญและรู้คุณค่าของทรัพยากรน้ำมีการใช้น้ำอย่างถูกวิธีและประหยัด 5) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาลมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในฐานะหน่วยงานผู้ปฏิบัติ หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานระดับนโยบายสูงสุดที่ร่วมกับขับเคลื่อนปัจจัยด้านการผลิตเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับเกษตรกร ประชาชน และประเทศชาติ	500
		5	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊าน-ก๊วคหอม	หนาวนที่ "เขื่อนก๊วลม" ขึ้นชมกับธรรมชาติในช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊าน-ก๊วคหอม สำนักงานชลประทานที่ 2 เปิดสถานที่ท่องเที่ยว "เขื่อนก๊วลม" ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566	บ้านแลง	เมืองลำปาง	ลำปาง	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	เปิดสถานที่ราชการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยว ชมวิวที่เขื่อนก๊วลม ขึ้นชมกับธรรมชาติในเขตบริเวณพื้นที่เขื่อนก๊วลมพร้อมทั้งให้บริการร้านอาหาร	500
		6	อาคารระบายน้ำบ้านด้าย	เพิ่มสุขุขใจใหม่ เทียวทั่วไทย สุขุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ส่งมอบอาคารระบายน้ำบ้านด้ายขนาดบานระบาย 2.00 x2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง เพื่อใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ และชุมชนใกล้เคียง	กระเบื้องใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	มีกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมรับมอบ	120
		7		เพิ่มสุขุขใจใหม่ เทียวทั่วไทย สุขุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ให้บริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ชม และเครื่องดื่มกาแฟ ชากาแฟ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานชลประทานที่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ให้บริการประชาชนที่เดินทางช่วง	800
		8	ศูนย์บริการประชาชน บริเวณสี่แยกตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เพิ่มสุขุขใจใหม่ เทียวทั่วไทย สุขุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ให้บริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ชม และเครื่องดื่มชากาแฟ เป็นต้น ณ ศูนย์บริการประชาชน บริเวณสี่แยกตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หนองพลับ	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ให้บริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่	300
		9	โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนให้บริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดตั้งศูนย์บริการที่พักรถชั่วคราว ห้างน้ำ ขนม และเครื่องดื่ม	สันป่า	แม่ริม	เชียงใหม่	28 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66		200
		10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊าน-ก๊วคหอม	เปิดสถานที่ราชการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ณ บริเวณท้ายเขื่อนก๊วลม	เปิดให้บริการร้านกาแฟและอาหาร เปิดให้บริการลานกางเต็นท์ บริเวณท้ายเขื่อนก๊วลม	บ้านแลง	เมืองลำปาง	ลำปาง			200
		11	ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอท่าปลา	สืบสานวัฒนธรรมประเพณีขอดีอำเภอท่าปลา	จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	ท่าปลา	ท่าปลา	อุตรดิตถ์	8 พ.ย. 65		5,000



ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
		12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม	เปิดสถานที่ราชการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ณ ฝ่ายแม่ยม	ปรับปรุงทัศนียภาพนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมหน้าฝายแม่ยม บริการห้องน้ำ จุดพักรถ จุดถ่ายภาพที่ระลึก	บ้านหนูน	สอง	แพร่	ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่	เป็นจุดพักรถระหว่างเดินทาง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำหรับผู้สนใจ ในช่วง วันหยุดเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2566	200
		13	จุดบริการประชาชน	จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน	ฝายก่อสร้างที่ 3,4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 ให้บริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ที่พักชั่วคราว ขนม และเครื่องดื่ม เป็นต้น	ข้างมิ่ง	พรหมานิคม	สกลนคร	08.30 - 16.30 น. 31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	จุดบริการประชาชน จำนวน 1 จุด	100
		14	อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง	เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย ต้อนรับปีใหม่ ณ ห้วยเหล่ายาง	โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปผ่านมา ได้แวะเที่ยวและเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง	หนองบัว	เมือง	หนองบัวลำภู	31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง	20
		15	อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน	โครงการชลประทานอุดรธานี ให้บริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ที่พักชั่วคราว และเครื่องดื่ม เป็นต้น	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดฯ	100
		16	ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	จัดนิทรรศการงานกาชาด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์	จัดบูธและสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ในงานชลประทาน โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข	ในเมือง	เมือง	กาฬสินธุ์	ก.พ. - มี.ค. 66		2,000
		17		หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์	โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข	ในเมือง	เมือง	กาฬสินธุ์	ต.ค. 65 - ม.ค. 66		200
		18	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เขื่อนลำปาว	เพิ่มสุขปีใหม่	เขื่อนลำปาว ปรับภูมิทัศน์บริเวณหาดดอกเกดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว	ลำดลอง	เมือง	กาฬสินธุ์	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66		10,000
		19	จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โครงการชลประทานมุกดาหาร	โครงการชลประทานมุกดาหาร ให้บริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่บริการจุดพักรถ ขนม และเครื่องดื่ม - สถานที่ : จุดบริการประชาชนหน้าโครงการชลประทานมุกดาหาร ถ.ชยางกูร ก - หมายเหตุ : จัดกิจกรรมเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร	ให้บริการประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่บริการจุดพักรถ ขนม และเครื่องดื่ม - สถานที่ : จุดบริการประชาชนหน้าโครงการชลประทานมุกดาหาร ถ.ชยางกูร ก - หมายเหตุ : จัดกิจกรรมเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร	มุกดาหาร	เมือง	มุกดาหาร	ม.ค. - ก.พ. 65		
		20	ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร	โครงการชลประทานมุกดาหาร จัดนิทรรศการงานกาชาด ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมุกดาหาร	จัดนิทรรศการงานกาชาด ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมุกดาหาร	มุกดาหาร	เมือง	มุกดาหาร	ม.ค. - ก.พ. 65		
		21	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแซะ (เขื่อนลำแซะ)	ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนลำแซะ "ชมทุ่งปอเทือง"	เปิดสถานที่ราชการปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนลำแซะ รองรับนักท่องเที่ยว ในการชมทุ่งปอเทือง	โคกกระชาย	ครบุรี	นครราชสีมา	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว	
		22	เขื่อนห้วยนา	ห้วยนาธรรมชาติ เฮฮาปีใหม่ ปี 2566	จัดทำป้ายสวัสดิ์ปีใหม่ ตกแต่งสวนบริเวณหน้าเขื่อนห้วยนาด้วยไฟประดับ และจัดมุมถ่ายภาพในธันวาคมปีใหม่	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1-7 ม.ค. 66	1) การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 2) ส่งเสริมเป็นสถานที่ท่องเที่ยว	500
		23	เขื่อนลำปายลายมาศ	ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนลำปายลายมาศ	เปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมและพักผ่อนได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	บ้านราษฎร์	เสิงสาง	นครราชสีมา	ทุกวัน	ประชาชนได้เที่ยวชม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ฯลฯ	500
		24	อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา	เปิดสถานที่ราชการปรับปรุงภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว	แก่งดินสอ	นาดี	ปราจีนบุรี	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	เกษตรกร ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสุขทั้งครอบครัว	5,000
		25	อ่างเก็บน้ำคลองกลาง	เสริมสร้างแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองกลาง (โครงการชลประทานนครนายก)	เป็นการออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง ปั่นจักรยาน และมีส่วนร่วมพัฒนา	นาหินลาด	ปากพลี	นครนายก	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	ได้สุขภาพ สร้างรายได้ในชุมชนพื้นบ้าน และความสามัคคี	800
		26	บริเวณประตูระบายน้ำหน้าควน (คลองภูมินาดำริ)	โครงการเพิ่มความสุขให้กับประชาชน	เปิดสถานที่ราชการของหน่วยงานรองรับนักท่องเที่ยว เป็นสถานที่พักผ่อนและสถานที่ออกกำลังกาย	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	ประชาชนมีสถานที่ใช้ทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ มีความสุข มีสุขภาพที่ดี มีร่างกายแข็งแรง	200
		27	อ่างเก็บน้ำพระปรอง	โครงการชลประทานสระแก้ว	เปิดสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว	ช่องกุ่ม	วัฒนานคร	สระแก้ว	31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 65	สร้างรายได้ในพื้นที่ชุมชน	
		28	อ่างเก็บน้ำท่าเกษบัก	โครงการชลประทานสระแก้ว	เปิดสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว	ท่าแยก	เมืองสระแก้ว	สระแก้ว	31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 65	สร้างรายได้ในพื้นที่ชุมชน	
		29	อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	โครงการชลประทานสระแก้ว	เปิดสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว	ทัพราช	ตาพระยา	สระแก้ว	31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 65	สร้างรายได้ในพื้นที่ชุมชน	
		30	อ่างเก็บน้ำคลองพระสตั้ง	โครงการชลประทานสระแก้ว	เปิดสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว	วังใหม่	วังสมบูรณ์	สระแก้ว	31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 65	สร้างรายได้ในพื้นที่ชุมชน	
		31	จุดบริการประชาชนเฉพาะกิจช่วงปีใหม่ 2566 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม	โครงการชลประทานสมุทรสงครามสนับสนุนน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกับหน่วยงานอื่น	สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	แม่กลอง	เมืองสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66	เพื่ออำนวยความสะดวก รวมทั้งเป็นจุดพักรถบริการน้ำดื่ม สำหรับผู้เดินทางใช้รถใช้ถนนและประชาชน	50
		32	จุดบริการประชาชน ช่วงปีใหม่ 2566 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุมสนับสนุนน้ำดื่ม	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุมสนับสนุนน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกับหน่วยงานอื่น	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุมสนับสนุนน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกับหน่วยงานอื่น	หนองอ้อ	บ้านโป่ง	ราชบุรี	29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66	เพื่ออำนวยความสะดวก รวมทั้งเป็นจุดพักรถบริการน้ำดื่ม สำหรับผู้เดินทางใช้รถใช้ถนนและประชาชน	100
		33	จุดบริการประชาชน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ตำเนินสะดวกเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตำเนินสะดวก สนับสนุนและบริการ	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตำเนินสะดวก สนับสนุนและบริการ น้ำดื่ม และบริการบอกเส้นทาง ณ จุดบริการป้อมตำรวจตำเนินสะดวก	ตำเนินสะดวก	ตำเนินสะดวก	ราชบุรี	30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	มีประชาชนรับบริการเพื่อพักรถและสอบถามเส้นทางเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	
		34	อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง	งานประเพณีลอยกระทง	กิจกรรมประเพณีลอยกระทง การประกวดหุ่นน้อยพมาศ การประกวดกระทง (สวยงาม ความคิดสร้างสรรค์)	กระบี่น้อย	เมือง	กระบี่	5 - 11 ต.ค. 65		500
		35	อ่างเก็บน้ำคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพิ่มความสุขปีใหม่	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหยาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวและจุดเช็คอิน	ปลายพระยา	ปลายพระยา	กระบี่	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66		500
		36	เทศบาลตำบลเขาพระงาม	ปีใหม่เที่ยวไทย สุขใจกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จุดบริการประชาชน	เขาพระงาม	เมือง	ลพบุรี	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	บริการนักท่องเที่ยว/นักเดินทาง	350
		37	อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง	ปีใหม่เที่ยวไทย สุขใจกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เปิดสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว	ป่าเลา	เมือง	เพชรบูรณ์	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	บริการนักท่องเที่ยว	100
		38	อ่างเก็บน้ำรัตนัย	ปีใหม่เที่ยวไทย สุขใจกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เปิดสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว	เขาค้อ	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	บริการนักท่องเที่ยว	100









ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
		87	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี	แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร	เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมปอเลี้ยงตะพานน้ำ	ม่วงชุม	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ทางด้านชีววิทยาของเต่าและตะพานน้ำ เช่น เรื่องเลี้ยงตะพานน้ำและเต่า การแยกชนิดแยกประเภทของตะพานน้ำและเต่า การอนุบาลลูกตะพานน้ำ	10
		88	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่	เพิ่มสุขปีใหม่ เทียวทะเลไทยไปกับ คพช. กระบี่	1) เปิดให้เข้าชมพันธุ์ปลาทะเลสวยงามและพันธุ์ปลาทะเลเศรษฐกิจ เช่น ปลาการ์ตูน ปลากะรังลูกผสม และปลาหมอทะเล เป็นต้น 2) จัดให้มีการแสดงการให้อาหารสัตว์น้ำ จำนวน 2 รอบ/วัน ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. 3) จัดให้มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ	ไสไทย	เมือง	กระบี่	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการได้ชมสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดอย่างใกล้ชิด พร้อมได้รับความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำชนิดต่างๆ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1,500
		89	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา	มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกร ผู้นำชุมชน เพื่อปล่อยแหล่งน้ำสาธารณะ	มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกร ผู้นำชุมชน เพื่อปล่อยแหล่งน้ำสาธารณะ	สุรนารี	เมือง	นครราชสีมา	26-29 ธ.ค. 65	เกษตรกรได้รับพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเลี้ยงไว้บริโภค	100
4	กรมปศุสัตว์	90	บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต	กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ อิ่มบุญ สุขใจ มอบให้ผู้เลี้ยงสัตว์จังหวัดภูเก็ต	1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 2) ทำความสะอาด บริเวณบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต 3) รับบริจาคอาหารสุนัข 4) อาบน้ำน่องหมาและจูงน่องหมาเดินออกกำลังกาย 5) ถ่ายรูปเช็คอินกับน่องหมา	เทพกระษัตรี	กลาง	ภูเก็ต	1-30 ธ.ค. 65	1) เกษตรกร ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้รับความสุขทั้งครอบครัว 2) เกษตรกร ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้รับรู้ผลการดำเนินงานของภาครัฐและมีทัศนคติที่ดีในการประสานความร่วมมือขับเคลื่อนงานพัฒนาไปพร้อมกัน	100
		91	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร	เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว (ศูนย์ศึกษา/ศูนย์เรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร)	ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	ลุมพุก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	30 ธ.ค. 65-3 ม.ค. 66	1) ตั้งจุดบริการกาแฟ น้ำดื่ม ห้องนั่ง จุดพักรถ 2) แจกพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 3) บริการให้คำแนะนำพืชอาหารสัตว์	150
		92	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี	ปรับปรุงภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว	1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน โดยการปลูกปอเพื่อตกแต่งถนนทางเข้า ถึงสำนักงานระยะทาง 2 ก.ม. 2) มีจุดเช็คอินให้ประชาชนถ่ายรูป 3) มีสถานที่ให้ประชาชนได้พักผ่อนเป็นศาลาริมน้ำ	ปากฉลุย	ท่าฉาง	สุราษฎร์ธานี	1 ธ.ค.65-15 ม.ค.66	ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อนเยี่ยมชมหน่วยงาน	500
		93	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน(หน่วยย่อยปางตอง)	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agritourism)	เยี่ยมชมแกะ ป้อนอาหารแกะ อุ้มแกะถ่ายรูป	หมอกจำแป๋	เมือง	แม่ฮ่องสอน	พ.ย. 65 - ก.พ. 66	ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของหน่วยงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	
		94	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agritourism)	เยี่ยมชมแพะ ป้อนอาหารแพะ อุ้มแพะถ่ายรูป	วังยาว	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	พ.ย. 65 - ก.พ. 66	ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของหน่วยงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	
		95	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี	Pangola Grss on the mountain	จัดสถานที่ให้ถ่ายรูปบนแปลงหญ้าแพงโกลา ซึ่งจะสื่อให้เห็นว่าสามารถปลูกได้แม้บนภูเขาที่มีความลาดเอียง ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งอาหารสัตว์และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหาความรู้ในการจัดการแปลงหญ้าบนที่สูง	วังยาว	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	ธ.ค. 65 - ก.พ. 66	1) เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ในการจัดการแปลงหญ้ากลับไปประยุกต์ใช้ หรือนำไปเป็นอาชีพการผลิตหญ้าอาหารสัตว์จำหน่าย 2) ได้ประชาสัมพันธ์ตัวหน่วยงานให้ผู้คนที่ยังไม่รู้ว่ามีหน่วยงานนี้อยู่ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านใดบ้าง	200
		96	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล	ศึกษาพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีและพืชอาหารสัตว์พื้นเมือง	- พันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี จำนวน 40 พันธุ์ - สาธิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง จำนวน 50 พันธุ์	ทุ่งนุ้ย	ควนกาหลง	สตูล	29 ธ.ค. 65-2 ม.ค. 66	เกษตรกรได้รับทราบพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริมให้ปลูกเลี้ยงสัตว์ และพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่มีในพื้นที่ และสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ได้	50
		97	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งานปศุสัตว์	ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สัตว์เศรษฐกิจ : โค กระบือ แพะ แกะ ไก่พื้นเมือง ฯลฯ สัตว์สวยงาม : นกยูง นกกระเจตกเทศ กวาง ฯลฯ	เข่าหินซ้อน	พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา	29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66	นักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมชม/เกษตรกร ได้รับความรู้/คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์	200
		98	กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ปทุมธานี	กิจกรรม สัตว์เลี้ยงสุขภาพดี ประชาชน happy เดินทางสุขใจ	1) ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรี เช่น ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสอบเลือด เป็นต้น 2) จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กับประชาชนด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์	บางกระดี	เมืองปทุมธานี	ปทุมธานี	1-31 ธ.ค. 65	1) เพื่อให้เจ้าของสัตว์ทราบสถานะสุขภาพของสัตว์เลี้ยงให้พร้อมสำหรับการเดินทางไกลในกรณีพาสัตว์เลี้ยงไปต่างจังหวัดด้วยหรือสามารถปรับการดูแลให้เหมาะสมกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยง 2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสมกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ 3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย	100 คน (สัตว์เลี้ยง100 ตัว)
		99	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	เพิ่มสุขปีใหม่ เทียวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	สระใคร	สระใคร	หนองคาย	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	
		100	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง	เพิ่มสุขปีใหม่ เทียวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ให้บริการเกษตรกร และประชาชนทั่วไปโดยเปิดสถานที่ให้เยี่ยมชมแปลงพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้บริการหญ้าสดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา ปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงสถานที่ หน้าหน่วยงานให้สะอาด สวยงาม บริการจุดพักรถ ห้องน้ำ พร้อมทั้งบริการน้ำดื่มฟรี จุดถ่ายภาพเช็คอิน	เวียงตาล	ห้างฉัตร	ลำปาง	29 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	มีเกษตรกรและประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม ถ่ายภาพ ใช้บริการห้องสุขา เข้ารับประทานอาหาร และแวะพักผ่อนหลังจากแวะซื้อสินค้า ของฝากจากตลาดทุ่งเกวียน	100
		101	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง	โครงการงาน "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์และการทำอาหารลดต้นทุน - แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ - สาธิตการเลี้ยงสัตว์พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แบบบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	แม่น้ำคู่	ปลวกแดง	ระยอง	1 - 7 ธ.ค. 65	1) เกษตรกรได้องค์ความรู้ทางการเลี้ยงสัตว์ และสามารถนำวัตถุดิบภายในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนในการผลิต 2) เกษตรกรสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าและทำให้เกิดรายได้เสริม 3) เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	1000

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
		102	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ป็นสุข	ตั้งจุดบริการ เครื่องดื่ม กาแฟ ฯลฯ	ไชยราช	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66		200
		103	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	คลินิกสัตว์เล็กแต่คนรักสุนัข-แมว	ตรวจสุขภาพสัตว์ประจำปีรักษาพยาบาลสัตว์ ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมว	พิมาน	เมือง	สตูล	3-6 ม.ค. 66	สุนัข-แมว ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี/รักษาพยาบาล/ผ่าตัดทำหมัน/ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	100
		104	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี	ผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัข แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี	ในเมือง	เมือง	นครศรีธรรมราช	20 ธ.ค. 65	ลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจำนวนสุนัขและแมวที่รับบริการ 50 ตัว	50
		105	ปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย	ส่งความสุขช่วงปีใหม่ ชาวปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2566	สถานที่แวะพักระหว่างทางแจกของว่างและเครื่องดื่มแก่ประชาชน แจกไข่ไก่ฟรี จำนวน 300 แพ็ค แพ็คละ 4 ใบ แก่คนที่แวะพักฯ จุดถ่ายรูปและจุดเช็คอิน แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงานฯ	สระใคร	สระใคร	หนองคาย	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66		300
5	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	106	ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน	เพิ่มสุขปีใหม่ เทียวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม/ศึกษา/เรียนรู้ โครงการพระราชดำริฝนหลวงตำราฝนหลวงพระราชทาน	หัวหิน	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	26 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66	ผู้เข้าศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90	20
		107	สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย จ.เชียงใหม่	เพิ่มสุขปีใหม่ เทียวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เปิดสถานที่ราชการปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล	ยางเปียง	อมก๋อย	เชียงใหม่	25 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66	ประชาชนทั่วไปได้รับความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	100
		108	สถานีเรดาร์ฝนหลวงตากาลี จ.นครสวรรค์	เพิ่มสุขปีใหม่ เทียวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เปิดสถานที่ราชการปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล	ตากาลี	ตากาลี	นครสวรรค์	25 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66	ประชาชนทั่วไปได้รับความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	100
		109	สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย จ.นครราชสีมา	เพิ่มสุขปีใหม่ เทียวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เปิดสถานที่ราชการปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล	รังกาใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	25 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66	ประชาชนทั่วไปได้รับความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	100
		110	สถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ จ.ชลบุรี	เพิ่มสุขปีใหม่ เทียวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เปิดสถานที่ราชการปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล	พุดตาลหลวง	สัตหีบ	ชลบุรี	25 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66	ประชาชนทั่วไปได้รับความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	100
		111	สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม จ.สุราษฎร์ธานี	เพิ่มสุขปีใหม่ เทียวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เปิดสถานที่ราชการปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล	พนม	พนม	สุราษฎร์ธานี	25 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66	ประชาชนทั่วไปได้รับความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	100
6	กรมวิชาการเกษตร										
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น	112	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	งานเทศกาลโหม่นนาชาติประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565	1) จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานกรมวิชาการเกษตร 2) เยี่ยมชมนิทรรศการและให้ความรู้การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ส่งเสริมการเจริญเติบโตในข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และผัก	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	29 พ.ย. 65 - 10 ธ.ค. 65	ผู้เข้าชมได้เยี่ยมชมนิทรรศการและให้ความรู้การใช้ปุ๋ยชีวภาพชีวภาพ ส่งเสริมการเจริญเติบโตในข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และผักให้กับประชาชนในงานเทศกาลโหม่นนาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565	200
		113	องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม	มอบปัจจัยการผลิต เพื่อส่งความสุขปีใหม่ 2566 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น	ส่งมอบปัจจัยการผลิต เพื่อส่งความสุขปีใหม่ 2566 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย ตำบลนางาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเมืองจตุรัส จังหวัดขอนแก่น	นางาม	เมืองจตุรัส	ขอนแก่น	1 ธ.ค. 65 - 30 ม.ค. 66	สนับสนุนปัจจัยการผลิต ดังนี้ 1) ท่อนพันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี จำนวน 50 มัด 2) ปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 จำนวน 50 ถุง 3) ปุ๋ยชีวภาพ PGPR3 จำนวน 50 ถุง 4) เมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 50 ชุด 5) ปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ จำนวน 50 ถุง เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และให้ความรู้การใช้ปุ๋ยชีวภาพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย ตำบลนางาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม	50
		114	บ้านเหล่ากลุ่ม และบ้านโนนเขวา		ส่งมอบปัจจัยการผลิต เพื่อส่งความสุขปีใหม่ 2566 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร	ดอนหัน	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1 ธ.ค. 65 - 30 ม.ค. 66	สนับสนุนปัจจัยการผลิต ดังนี้ 1) ปุ๋ยหมักเติมอากาศ จำนวน 100 ถุง 2) ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 1 จำนวน 50 ถุง 3) ปุ๋ยชีวภาพโรโซเนียม จำนวน 50 ถุง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากประสบอุทกภัยในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร	50
	ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	115	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3	เทคโนโลยีการปลูกพืชแนวตั้งในโรงเรือน	จัดแสดงเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชผักแนวตั้งในโรงเรือนโดยใช้แสงธรรมชาติ ร่วมกับการใช้แสงเทียมอัจฉริยะ	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้เยี่ยมชมการปลูกพืชแนวตั้งในโรงเรือนขนาด 6x24 และการปลูกพืชผักในโรงเรือนกึ่งปิดมีระบบการควบคุมอุณหภูมิ การให้น้ำ และ ระบบการพรางแสง	100
		116	ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น	การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องปลิดฝักถั่วลิสงแบบติดรถไถเดินตาม	จัดแสดงเครื่องปลิดถั่วลิสงแบบติดรถไถเดินตาม และ เครื่องชุดเก็บและปลิดถั่วลิสง	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้เยี่ยมชมเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องปลิดถั่วลิสงแบบติดรถไถเดินตาม และ เครื่องชุดเก็บและปลิดถั่วลิสง	100
	ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่	117	ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่	เปิดจุดพักรถประชาชนเฉพาะกิจช่วงปีใหม่	บริการสถานที่พักรถและห้องน้ำ	หนองหาร	สันทราย	เชียงใหม่	1 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66	ให้บริการห้องน้ำ และสถานที่พักรถแก่ประชาชน	100
	ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น	118	ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น	ศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วลิสง และพืชไร่อื่น ๆ	จัดแสดงนิทรรศการ แปลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและท่อนพันธุ์	ศิลา	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	1) ผู้เข้าชมได้เยี่ยมชมนิทรรศการและแปลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์พืช 2) บริการเอกสารเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ จำนวน 100 ชุด	100



ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
		119	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น งานเทศกาลโหม นานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด ขอนแก่น ประจำปี 2565	กิจกรรมส่งเสริมสุขใจ อุ่นใจ อิ่มใจ มอบให้ เกษตรกร จังหวัดขอนแก่น	สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงเพื่อสร้างอาชีพ/รายได้เสริม	ในเมือง	เมือง	ขอนแก่น	29 พ.ย. 65 - 12 ธ.ค. 65	1) ผู้เข้าชมได้ชมนิทรรศการและความรู้ทางวิชาการพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 2) สนับสนุนเอกสาร/แผ่นพับเกี่ยวกับวิชาการด้านพืชไร่ใหม่ และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ จำนวน 100 ชุด 3) สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง เพื่อสร้างรายได้หรือ อาชีพเสริม จำนวน 2 วัน	1000
		120	บ้านเหล่าชุม/โนนเข้ว่า	ส่งเสริมสุขใจใหม่ 2566 ช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่	ร่วมแจกจ่ายท่อนพันธุ์อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ สุพรรณบุรี 50 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น		เมือง น้ำพอง	ขอนแก่น	1 - 31 ธ.ค. 65 1 - 15 ม.ค. 66	สนับสนุนท่อนพันธุ์อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 จำนวน 500,000 ท่อน และอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 1 จำนวน 2,000 ท่อน	50
	ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา	121	ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา	จุดบริการจุดบริการประชาชนเฉพาะกิจช่วงปีใหม่	จุดบริการประชาชนเฉพาะกิจช่วงปีใหม่ บริการน้ำดื่ม กาแฟ ขนมขบเคี้ยว และบริการแจกจ่ายต้นกล้วย เอกสารและแผ่นพับ วิชาการ	ฉลุง	หาดใหญ่	สงขลา	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้รับความสะดวก น้ำดื่ม กาแฟ ขนมขบเคี้ยว แจกจ่าย ต้นกล้วย เอกสารและแผ่นพับวิชาการ	500
	ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่	122	ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่/จุดบริการประชาชน	สนับสนุนต้นกล้าพืชผักสวนครัว	ให้การสนับสนุนต้นกล้าพืชผักสวนครัว	ห้วยน้ำขาว	คลองท่อม	กระบี่	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	สนับสนุนต้นมะนาว จำนวน100 ต้นต้นพริกไทย จำนวน 130 ต้น	230
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ พืชขอนแก่น	123	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น	ศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ผัก	จัดแสดงนิทรรศการ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า การปรับปรุง สภาพเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และแจกจ่าย เมล็ดพันธุ์	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	29 พ.ย. 65 - 10 ธ.ค. 65	1) ผู้เข้าชมได้เยี่ยมชมนิทรรศการและความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้า 2) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 400 ชุด	400
		124	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	1) งานเทศกาลโหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและ งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565	จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานกรมวิชาการเกษตร 1) เยี่ยมชมนิทรรศการและความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า 2) แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว	ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	29 พ.ย. 65 - 10 ธ.ค. 65	1) ผู้เข้าชมได้รับชมนิทรรศการและความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์และ ต้นกล้า 2) ผู้เข้าชมได้รับการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 2,400 ชุด (200 ชุดต่อวัน)	2400
		125	เทศบาลตำบลท่าพระ	2) ส่งเสริมสุขใจใหม่ 2566 ช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่	1) ร่วมแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น 2) ร่วมแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าพระ	ท่าพระ	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	30 ธ.ค.65 - 2 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้รับการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 400 ชุด ให้แก่ผู้ร่วมงาน	400
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ พืชพิษณุโลก	126	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก	เปิดสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร	เปิดสถานที่ให้เกษตรกรและประชาชนเข้าเยี่ยมชมแปลงปลูกทานตะวัน และปอเทือง เพื่อบำรุงดินภายในศูนย์	วังทอง	วังทอง	พิษณุโลก	29 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้เยี่ยมชมแปลงปลูกทานตะวัน และปอเทือง	100
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ลำปาง	127	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง	กิจกรรมถ่ายรูปเช็คอิน	ปรับภูมิทัศน์ร่องรับนักท่องเที่ยว จุดเช็คอิน	เวียงตาล	ห้างฉัตร	ลำปาง	29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66	1) ให้บริการน้ำดื่ม จำนวน 100 ถ้วย 2) ให้บริการแจกน้ำมะกึ่ง จำนวน 100 ขวด	100
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร น่าน	128	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน	เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์ร่องรับนักท่องเที่ยว	ปรับภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จุดเช็คอิน และนิทรรศการภารกิจ ของหน่วยงาน หรือแจกปัจจัยการผลิต	ผาสิงห์	เมืองน่าน	น่าน	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้รับรู้ภารกิจของหน่วยงาน และได้รับการสนับสนุนปัจจัย การผลิต	100
	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3	129	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3	จุดบริการประชาชนเฉพาะกิจช่วงปีใหม่	บริการผ้าเย็น น้ำดื่ม กาแฟ ลูกอม ขนมขบเคี้ยว หน้ากากอนามัย	ศิลา	เมือง	ขอนแก่น	30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางและแนะนำเส้นทางแก่ ประชาชนใช้รถใช้ถนน	100
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กาฬสินธุ์	130	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์	สนับสนุนมอบปัจจัยการผลิต /เอกสารความรู้ทาง วิชาการด้านการเกษตร	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ : สนับสนุนปุ๋ยหมักคอก อากาศ/ เมล็ดถั่วลิสง/ ท่อนพันธุ์มันสะอาด/พันธุ์แห่นาง	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	สนับสนุนปัจจัยการผลิต และเอกสารความรู้ด้านวิชาการเกษตร	200
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร อุดรธานี	131	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี	1) สนับสนุนต้นกล้ากล้วย	ให้การสนับสนุนต้นกล้ากล้วย เพื่อนำไปเพาะปลูก และนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์	เมืองเพี้ย	กุดจับ	อุดรธานี	29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	สนับสนุนต้นกล้ากล้วยจำนวน 100 ต้น	50
				2) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสุโขทัย 1	ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสุโขทัย 1 เพื่อนำไปเพาะปลูก	เมืองเพี้ย	กุดจับ	อุดรธานี	29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด สุโขทัย 1 จำนวน 10 กิโลกรัม	50
				3) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง	ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง เพื่อนำไปเพาะปลูก	เมืองเพี้ย	กุดจับ	อุดรธานี	29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง จำนวน 100 กิโลกรัม	50
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร เลย	132	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย	1) แวะแะเช็คอิน กับ เราชาวศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรเลย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอิน	นาโง่ง	เมือง	เลย	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ให้บริการสถานที่สำหรับประชาชนเข้ามาถ่ายรูปเช็คอิน	30
				2) พักรถพักเหนื่อยก่อนไปลุยต่อ	บริการน้ำดื่ม/กาแฟ/จุดพักรถ	นาโง่ง	เมือง	เลย	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ให้บริการจัดเต็นท์ และเครื่องดื่ม	30
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร มุกดาหาร	133	ศาลากลางจังหวัด (งานกาชาดประจำปี)	สนับสนุนต้นกล้าผักสวนครัวลดรายจ่ายของเกษตรกร	แจกต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัวและให้ความรู้ทางด้านเกษตร	มุกดาหาร	เมือง	มุกดาหาร	30 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านการเกษตร และสนับสนุนกล้าพันธุ์พืชผัก สวนครัว	200
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร สกลนคร	134	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร	สนับสนุนปัจจัยการผลิต	สนับสนุนปัจจัยการผลิต 1) แหนแดง จำนวน 100 ถู 2) ต้นพันธุ์มะละกอ จำนวน 100 ต้น	ห้วยยาง	เมืองสกลนคร	สกลนคร	20 ธ.ค. 65 - 10 ม.ค. 66	1) ผู้เข้าชมได้รับความรู้ และปัจจัยการผลิต รวมถึงนำไปต่อยอด อาชีพเสริมรายได้ เช่น เพาะเลี้ยงแหนแดงจำหน่าย 2) สนับสนุนพันธุ์พืช นำไปปลูกเพื่อใช้กิน ภายในครัวเรือนและนำ ผลผลิตจำหน่ายสร้างรายได้เสริม	50
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร นครพนม	135	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม เพื่อ ประชาชน	ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาดูงานในด้านการเกษตร แล้วนำความรู้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง	ขามเฒ่า	เมือง	นครพนม	29 พ.ย. 65 - 31 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านการเกษตรและสามารถนำไปปฏิบัติได้	30
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชัยภูมิ	136	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ	ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ	เปิดสถานที่ราชการให้ประชาชนเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ บริการจุดพักรถ น้ำดื่ม กาแฟ	นาฝาย	เมือง	ชัยภูมิ	1 - 31 ธ.ค. 65	ผู้เข้าชมได้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว พระราชดำริ และบริการน้ำดื่ม กาแฟ และให้คำแนะนำการใช้เส้นทาง	50
	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5	137	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5	สนับสนุนพันธุ์พืชเสริมรายได้	สนับสนุนต้นกล้ามะเขือ พริก และมะละกอ	บางหลวง	สรรพยา	ชัยนาท	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	สนับสนุนกล้ามะเขือ พริก และมะละกอ	50

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี	138	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี	ปรับปรุงมีที่ศูนย์รับนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	1) ถ่ายภาพทุ่งปอเทือง 2) ให้ความรู้ด้านการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ 3) การให้ความรู้เรื่อง การผลิตแผนผัง 4) แจกปัจจัยการผลิต ได้แก่ แผนผังแห่ง เมล็ดพันธุ์พืช และกิ่งพันธุ์ไม้ผล เป็นต้น	หนองหญ้า	เมือง	กาญจนบุรี	31 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้รับความรู้ ด้านการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย์ และการผลิตแผนผังเพื่อใช้ประโยชน์ และได้รับแจกปัจจัยการผลิต ได้แก่ แผนผังแห่ง เมล็ดพันธุ์พืช และกิ่งพันธุ์ไม้ผล เป็นต้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่	100
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี	139	อยู่ระหว่างประสานกับหน่วยงานหลักของจังหวัดราชบุรี/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี	แจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพดีส่งความสุขแก่เกษตรกร	นำน้ำดื่ม/นำผลผลิตทางการเกษตรแจกจ่ายประชาชน/เกษตรกร					สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรและเครื่องดื่มแก่ผู้สนใจ	100
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม	140	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม	กิจกรรมให้ความรู้การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ในการผลิตพืชปลอดภัย	เปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมการผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ การผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย การผลิตแมลงหางหนีบ และแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต มะพร้าว ชมพู่ ทุเรียนหมักเต็มอากาศ และการผลิตแผนผัง พร้อมสนับสนุนเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ	ทุ่งขวาง	กำแพงแสน	นครปฐม	28 ธ.ค. 65 – 6 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้เยี่ยมชมการผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ การผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย การผลิตแมลงหางหนีบ และแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต มะพร้าว ชมพู่ ทุเรียนหมักเต็มอากาศ และการผลิตแผนผัง พร้อมสนับสนุนเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ	30
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี	141	ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี	จุดบริการประชาชนเฉพาะกิจช่วงปีใหม่	ให้การสนับสนุนเครื่องดื่ม และกล้วยหอม	บางปรก	เมืองปทุมธานี	ปทุมธานี	31 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	สนับสนุนน้ำแก้ว 5 ลิ้ง และกล้วยหอม 200 ผล	200
	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์	142	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์	บริการจุดพักรถ และเครื่องดื่ม	บริการจุดพักรถ/ห้องน้ำ น้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็นและลูกอมให้กับจุดเฝ้าระวังในช่วงเทศกาลปีใหม่ของ อบต.หนองหลวง	อุดมธัญญา	ตากฟ้า	นครสวรรค์	27 ธ.ค. 65 – 5 ม.ค. 66	อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางและแนะนำเส้นทางแก่ประชาชนใช้รถใช้ถนน	100
		143	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง	บริการจุดพักรถ และเครื่องดื่ม	บริการจุดพักรถ/ห้องน้ำน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็นและลูกอมให้กับจุดเฝ้าระวังในช่วงเทศกาลปีใหม่ของ อบต.หนองหลวง	อุดมธัญญา	ตากฟ้า	นครสวรรค์	27 ธ.ค. 65 – 5 ม.ค. 66	อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางและแนะนำเส้นทางแก่ประชาชนใช้รถใช้ถนน	100
	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6	144	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6	1) จัดตั้งทางเดินที่บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป	1) น้ำดื่ม กาแฟร้อน ไรต์อินร้อน น้ำลูกหม่อน น้ำส้มมะปรีด ลูกอม 2) แจกจ่ายกล้าฟ้าทะเลสายใจ จำนวน 500 ต้น และเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 700 ของ	คลองขุด	ท่าใหม่	จันทบุรี	29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	สนับสนุนเครื่องดื่ม และกล้าฟ้าทะเลสายใจ 500 ต้น และเมล็ดพันธุ์ผัก 700 ของ	400
				2) เปิดสถานที่ แปลงเรียนรู้ การผลิตพืชผสมผสาน และทฤษฎีในระบบเกษตรอินทรีย์	1) แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 2) แปลงผลิตพืชผักหมุนเวียน 3) แปลงเรียนรู้การผลิตพืชในระบบโรงเรือน 4) ระบบการปลูกผักยกแคร่	คลองขุด	ท่าใหม่	จันทบุรี	29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้เข้าชมแปลงเรียนรู้ และความรู้ด้านการเกษตร	200
				3) จัดทำป้ายไวโอลินแนะนำจุดบริการนักท่องเที่ยว	1) จุดบริการ น้ำดื่มและแจกพันธุ์ กล้าไม้ 2) จุดบริการแปลงเรียนรู้ 3) จุดบริการห้องน้ำสะอาด	คลองขุด	ท่าใหม่	จันทบุรี	29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้รับบริการความสะดวกตามจุดต่าง ๆ	200
	ด้านตรวจพืชแม่สอด	145	ด้านตรวจพืชแม่สอด สะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า แห่งที่ 2	1) กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการนำเข้าพืช	จัดทำแผนพับให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการนำเข้าพืชที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. กักพืช เช่น การนำเข้ากัญชง กัญชา , หมาก ,ถั่วลิสง ,ปาล์ม น้ำมัน	ท่าสายลวด	แม่สอด	ตาก	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ผู้เข้าชมได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านการนำเข้าพืชที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. กักพืช เช่น การนำเข้ากัญชง กัญชา , หมาก ,ถั่วลิสง ,ปาล์ม น้ำมัน และอำนวยความสะดวก สำหรับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	100
				2) กิจกรรมจุดบริการประชาชนเฉพาะกิจช่วงปีใหม่	บริการประชาชน ได้แก่ แจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น	ท่าสายลวด	แม่สอด	ตาก	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	บริการประชาชน ได้แก่ แจกน้ำดื่ม ผ้าเย็น	100
7	กรมส่งเสริมการเกษตร	146	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	1) สนับสนุนพืชพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปคนละ 1 ชุด ประกอบด้วย 1.1) เมล็ดพันธุ์พืชผัก 1 ชุด ประกอบด้วย คะน้า ผักกาดกวางตุ้ง ผักบุ้ง กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเขียว จำนวนชนิดละ 1 ของ รวมเป็นชนิดละ 100 ของ 1.2) ต้นกล้าพริก และมะเขือ จำนวนชนิดละ 2 ต้น รวมเป็นชนิดละ 200 ต้น 2) บริการเครื่องดื่ม Welcome drink ( พันธุ์กระเจี๊ยบแดง) 3) สถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย แปลงดอกไม้ ชุมลวดผักสวนครัว	หนองใหญ่	หนองใหญ่	ชลบุรี	25 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66	เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้รับเมล็ดพันธุ์พืชผัก และต้นกล้าพืชผักพันธุ์ดีและมีคุณภาพ เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่าย และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	100
		147	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	1) บริการความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช 2) สนับสนุนต้นพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 3) บริการน้ำดื่ม , เครื่องดื่มสมุนไพร (ผลผลิตจากแปลงแม่พันธุ์) 4) ถ่ายภาพจุดเช็คอิน แปลงไม้ดอก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (กล้วยไม้)	โคกหล่อ	เมือง	ตรัง	25 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66	1) ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความรู้ด้านการผลิตขยายพันธุ์พืชเพิ่มเติมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรของตนเองได้ 2) ประชาสัมพันธ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	300
		148	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	1) ให้ความรู้ด้านการผลิตพันธุ์พืช (เนื้อเยื่อพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ และ ท่อนพันธุ์พืช และการผลิตพืชในโรงเรือน) 2) สนับสนุนต้นพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 3) ถ่ายภาพเช็คอินแปลงทานตะวัน/ปอเทือง	โนนสูง	โนนสูง	นครราชสีมา	25 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66	1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตพันธุ์พืชของตนเอง 2) ศูนย์ฯ เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากขึ้น 3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสุข	200
		149	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	1) บริการน้ำดื่ม (น้ำกระเจี๊ยบแดง) 2) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช และต้นพันธุ์พืช เช่น พริก มะเขือ ต้นพันธุ์ไม้ยืนต้น (มะนาว,ส้มโอ,ไม้) มะละกอ กระเทียม	นาบอน	นาบอน	นครศรีธรรมราช	25 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66	นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถนำต้นพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืช ที่ได้จากศูนย์ฯไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของเกษตรกร และสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร	300



ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
		150	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	1) ให้บริการความรู้เรื่องการผลิตและขยายพันธุ์พืช 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต	เมืองยาง	ชำนิ	บุรีรัมย์	25 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66	1) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและแหล่งท่องเที่ยวเชิง เกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่พร้อมให้บริการแก่เกษตรกรและ ประชาชนโดยทั่วไป 2) เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเกิดความ สุข ได้รับ ความสะดักสบายและเกิดทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานของรัฐ	200
		151	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	1) บริการความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช ทั้ง 4 สายการผลิต (เนื้อเยื่อ ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธุ์) 2) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 3) ถ่ายภาพจุดเช็คอิน แปลงรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ถั่วฝัก)	วังงาม	เมือง	พิษณุโลก	25 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66	1) ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความรู้ด้านการผลิตขยายพันธุ์พืช สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรของ ตนเองได้ 2) ประชาสัมพันธ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	200
		152	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	1) แปลงเรียนรู้ด้านการผลิตพืชและจุดเรียนรู้การเลี้ยงแหนแดง 2) นิทรรศการให้ความรู้เรื่องการผลิตและขยายพันธุ์พืชทั้ง 4 สายการผลิต (เนื้อเยื่อ ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธุ์) 3) จุดท่องเที่ยวหรือจุดเช็คอิน สำหรับถ่ายรูป 4) การสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผักให้แก่เกษตรกรหรือผู้สนใจ	เสือเผ่น	เชียงยืน	มหาสารคาม	25 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66	1) เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้รับความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์ พืช 4 สายการผลิต 2) เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้รับการสนับสนุนต้นพันธุ์พืชผัก	100
		153	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	1) ชมจุดเรียนรู้บริการพืชพันธุ์DOAE 2) ชมจุดชมวิวดูจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3) มอบปัจจัยทางการเกษตร ได้แก่ ต้นพันธุ์กระท้อน กล้วย 3 ต้น เมล็ดพันธุ์พืชผัก กล้วย 5 ของ	ศรีบัวบาน	เมืองลำพูน	ลำพูน	25 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66	ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การกิจ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	40
		154	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	1) บริการความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช 2) สนับสนุนต้นพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 3) บริการน้ำดื่ม , เครื่องดื่มสมุนไพร (ผลผลิตจากแปลงแม่พันธุ์) 4) ถ่ายภาพจุดเช็คอิน แปลงไม้ดอกไม้ประดับ	พลับพลาไชย	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	25 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66	1) ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีความรู้ด้านการผลิตขยายพันธุ์พืช เพิ่มเติมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางการเกษตร ของตนเองได้ 2) ประชาสัมพันธ์ศูนย์ขยายพันธุ์พืช และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	200
		155	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	1) ศึกษาการผลิตขยายพืชพันธุ์ดีจาก ศขพ. 10 จ.อุดรธานี 2) สนับสนุนพันธุ์พืช (พืชผักและไม้ผล)	เมืองเพี้ย	กุดจับ	อุดรธานี	25 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66	ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การกิจ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	50
		156	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	1) ชิมชาเชียงตุงพรีเมียม ชมขั้นตอนวิธีการทำชาผักเชียงดา 2) ชมแปลงสาธิตเรียนรู้ด้านการเกษตร เช่น ปลูกพืชผักพื้นบ้าน ผักเชียงดา สมุนไพรและเครื่องเทศ ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินไม้ดอก- ไม้ประดับ ไม้ผล-ไม้ยืนต้น การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 3) กิจกรรมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติชมพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้หายาก 4) ถ่ายภาพจุดนั่งชมวิวดู สกายวอล์ค (Sky Walk) และเช็คอิน	เชิงดอย	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเกษตรกร/ ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่ น้อยกว่า 50 คนต่อแห่ง	50
		157	ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	1) ของขวัญสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ยาหม่องไข่มุก และไข่มุก 2) เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ดั่งงา และจิ้งหรีดในระบบโรงเรือนแบบปิด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก แมลงเศรษฐกิจ 3) เรียนรู้แมลงเศรษฐกิจในพื้นที่จริงรอบข้างศูนย์ฯ อาทิ แปลงเรียนรู้ ผึ้งโพรงและชันโรง 4) แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น 5) แปลงไม้ดอกไม้ประดับและพืชอาหารผึ้ง 6) จุดสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ และการตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งเบื้องต้น	ขุนกระโทก	เมืองชุมพร	ชุมพร	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ พอเพียง และศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมี เกษตรกร/ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของ ที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแห่ง	50
		158	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาต่อยผาหม่น	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	1) โดมจัดแสดงดอกทิวลิป และแปลงดอกทิวลิป 2) โรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับ (cymbidium, หน้าวัว) 3) การแปรรูป การผลิตเส้นใยและหัตถกรรมจาก เฮมพ์ 4) การเก็บผลผลิตและการแปรรูปกาแฟอาราบิก้า 5) แปลงสมุนไพรโรสแมรี่	ดักเต่า	เทิง	เชียงราย	25 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66	ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้ด้านการแปรรูป และ ศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเกษตรกร/ ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่ น้อยกว่า 50 คนต่อแห่ง	200
		159	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	กิจกรรมขยายพันธุ์ไม้ เก็บหน่อไม้จากสวนไม้ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ ทำเมนูหน่อไม้ทอด แก้วน้ำไม้	บ่อ	เมืองน่าน	น่าน	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้เกี่ยวกับไม้ฝั และ ศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเกษตรกร/ ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแห่ง	50

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
		160	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	1) เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ ได้แก่ ฐานการเพาะกล้า ฐานไม้ ผลไม้อินต้น ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานขยายพันธุ์พืช ฐานผักปลอดภัย ฐานสมุนไพร ฐานการเลี้ยงจิ้งหรีด 2) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดย การมอบปัจจัยทางการเกษตร คือ กล้าพริก คนละ 10 กล้า 3) กิจกรรมสาธิตการแปรรูปจิ้งหรีด โดยทำจิ้งหรีดทอดรสบาบิคว - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม โดยลงทะเบียนขอรับปัจจัยการผลิต ซึ่งจะแจ้งลิงค์การลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ศูนย์ฯ : www.haec05.doae.go.th และ facebook : ศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน เกษตรที่สูง	นาทราย	ลี้	ลำพูน	29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเกษตรกร/ ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแห่ง	50
		161	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	เก็บผลผลิตจากสวน ชิมกาแฟ	หมอกจำแป๋	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเกษตรกร/ ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแห่ง	50
		162	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด ขอนแก่น	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	การเรียนรู้แมลง เช่น ผึ้ง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ไล่เดือน	บ้านทุ่ม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้ด้านแมลง และศูนย์ปฏิบัติการ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเกษตรกร/ประชาชนเข้ามา เยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คน ต่อแห่ง	50
		163	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	เรียนรู้การขยายพืชสมุนไพร	ชะอำ	ชะอำ	เพชรบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้ด้านพืชสมุนไพร และ ศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเกษตรกร/ ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแห่ง	50
		164	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	ถ่ายภาพแปลงดอกไม้และผึ้งหลายสายพันธุ์ พร้อมชิมน้ำผึ้ง จากดอกไม้	มะขาม	มะขาม	จันทบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเกษตรกร/ ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแห่ง	50
		165	ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	เรียนรู้ผักอินทรีย์และผักยกแคร์ จุดเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ จุดเรียนรู้ แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย จุดเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด จุดเรียนรู้พันธุ์พืช สมุนไพร จุดเรียนรู้บ้านเกษตรสมบูรณ์ และจุดเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง	พังตรุ	ท่าม่วง	กาญจนบุรี	31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้ และศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเกษตรกร/ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม และเลือก ซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกไม่น้อยกว่า 50 คนต่อแห่ง	50
		166	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	1) ชมจุดเรียนรู้อะโวคาโด จุดเรียนรู้องุ่น จุดเรียนรู้พืชผัก จุดเรียนรู้อื่น ๆ ภายในศูนย์ฯ 2) ชมจุดชมวิวกุลังกา และจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3) ชิม ชา กาแฟและผลผลิตทางการเกษตร	ผาช้างน้อย	ปง	พะเยา	26 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66	ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน การกิจ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	50
		167	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	1) เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การขยายพันธุ์มะนาวด้วยวิธีควบแน่น การออกแบบระบบให้น้ำพืช และระบบเกษตรอัจฉริยะ การบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร แปลงอนุรักษ์กล้วยไข่กำแพงเพชร และแปลงรวบรวมสมุนไพร 2) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดย การมอบปัจจัยทางการเกษตร ได้แก่ ต้นพันธุ์พริก, มะเขือ กระเพรา ชนิดละ 4 ต้น รวมรายละเอียด 12 ต้น และต้นกล้วยจากการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อรายละเอียด 1 ต้น - สามารถลงทะเบียนขอรับปัจจัยการผลิต ซึ่งจะแจ้งลิงค์ การลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ศูนย์ฯ : www.aepd02.doae.go.th และ facebook : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร	เทพนคร	เมือง	กำแพงเพชร	26 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66	ศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีเกษตรกร/ ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม	150





ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)
9	กรมหม่อนไหม	178	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	เปิดศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับนักท่องเที่ยว - กิจกรรมชิมหม่อน (หม่อนผลสด ผลิตภัณฑ์จากหม่อน) ชมไหม (สาธิตการเลี้ยงไหม)	บ่อ	อำเภอเมือง	น่าน	27 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจในงานด้านหม่อนไหมจาก การเข้าชมศูนย์ฯ	200
		179	ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา	โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566	เปิดศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ต้อนรับนักท่องเที่ยว - กิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติ และการสาวไหม	ในเมือง	อำเภอเมือง	นครราชสีมา	27 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจในงานด้านหม่อนไหมจากการ เข้าชมศูนย์ฯ	100
10	สำนักงานพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	180	พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	กิจกรรม "Light In Museum"	เปิดบริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร และเส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm	คลองหนึ่ง	คลองหลวง	ปทุมธานี	ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66 เวลา 09.00 - 16.00 น.  หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์ การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ปิดให้บริการวัน จันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์		1,000



โครงการส่งเสริมสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทบเกษตรกรและสหกรณ์  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๒) เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

โครงการ “ส่งเสริมสุขใจใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมที่ 2 : เสริมพลังใจใหม่ เจ้าหน้าที่พิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ จำนวน 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย กษ. ขป. ป.ม. ป.ศ. พด. กว. กส. กส. สป. มกช. กยท. อลค. อตค. สว. สวพ. พอ.

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน/องค์กร /ช่องทาง (Online /offline)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ		
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่าสินค้ารายได้ (บาท)
1	กรมการข้าว	1	Rice For Life เจ้าหน้าที่ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566	จัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญจากข้าว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยจัดจำหน่ายในรูปแบบ Online และ Offline โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวให้แก่เกษตรกร	1) Offline : กรมการข้าวในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 2) Online : ลิงค์ผ่านทาง Line และ Facebook	ลาดยาว	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	พ.ย. 65 - ม.ค. 66	จัดจำหน่ายข้าวสารและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และจัดเป็นชุดที่มอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่	กลุ่มเกษตรกร 13 กลุ่ม จำนวนรวม 250 - 500 คน	25,000 - 50,000
2	กรมชลประทาน	2	สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เจ้าหน้าที่สินค้าเกษตรคุณภาพ	จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรจาก อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	จำหน่ายสินค้า ณ บริเวณชั้น 1 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน	ถนนศรีอยุธยา	ดุสิต	กรุงเทพมหานคร	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	ผักสด ผลไม้สดจากสวน ผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรทำเอง	10	4,000-5,000
		3	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำหน่ายสินค้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	บริเวณอาคารสำนักงานอำนวยการ 2	ป่าเมี่ยง	คดยสะแก	เชียงใหม่	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	ชาเขืองคา ชาหัดหลือจือ ข้าวกล้อง กระเทียมโทน		
		4	เสริมพลังใจใหม่ เจ้าหน้าที่การค้าพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ ให้แก่ประชาชน	จำหน่ายสินค้า ข้าวปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง	สำนักงานชลประทานที่ 2 ตั้งแต่นั้นให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำผลิตสินค้าการเกษตรรวมวางขายบริเวณด้านหน้าที่ทำการโครงการชลประทานลำปาง	บ่อแก้ว	เมืองลำปาง	ลำปาง	15 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66	จัดจำหน่ายข้าวและผลผลิตทางการเกษตรของผู้ใช้น้ำชลประทานให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน และประชาชนทั่วไปในราคาผู้ค้าปลีก	10	10,000
		5	การประชุมสัมมนา สินค้าคุณภาพ ให้แก่ประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ	จำหน่ายสินค้าการค้าพิเศษ	สว. สุโขทัย line กลุ่ม Facebook หน่วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย	บ้านหมู	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	ข้าวไร้งบอบรี, ข้าวกล้องหอมมะลิ เกษตรอินทรีย์, สมุนไพรอินทรีย์, ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเกษตรกร	- เกษตรกรรายได้เพิ่มขึ้น - เพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าเกษตร ก - ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมี - ส่งเสริมด้านการตลาด	60/กน. 20-25 /กน. (เบอร์0)
		6	เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน ณ เขื่อนห้วยขา	โครงการส่งเสริมและบำรุงรักษาห้วยขา เปิดให้เกษตรกรหรือประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ ขายสินค้าเกษตรได้ในพื้นที่ที่ทางโครงการจัดสรรให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	Facebook Page: โครงการส่งเสริมและบำรุงรักษาห้วยขา	หนองแก้ว	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1-7 ม.ค. 66	ส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	50	2,000
		7	ส่งสุข ปีใหม่ มอบให้เกษตรกรผู้นำภาคนี้	จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร	สำนักงานชลประทานที่ 15 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 15	หูล่อง	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกร เช่น ปลากระบอกน้ำ ส้มโอที่เพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์กระจุย และผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากต้นจาก ฯลฯ	500	100,000
		8	เสริมพลังใจใหม่ เจ้าหน้าที่การค้าพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ	จำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตร	โครงการชลประทานสตูล ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล	พิมกน	เมืองสตูล	สตูล	29 - 31 ธ.ค. 65	จำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มผู้ใช้น้ำ	200	-
3	กรมประมง	9	ส่งความสุขใจใหม่ จากใจ @ Fisherman Shop	การจัดจำหน่ายกระเช้าปีใหม่และผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพในราคาพิเศษ	กรมประมง/offline (pre-order)	ลาดยาว	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	15 ธ.ค. 65 - 10 ม.ค. 66	สินค้าประมงมีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้น/เกษตรกรผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น	100	50,000
4	กรมปศุสัตว์	10	ส่งสุขใจใหม่จากใจกรมปศุสัตว์	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ ณ ร้านค้าสวัสดิการ กรมปศุสัตว์ Livestock Farm Outlet ให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ประชาชน และผู้สนใจสั่งซื้อเป็นของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ทั้งทาง Online และ offline	ร้านค้าสวัสดิการ กรมปศุสัตว์ Livestock Farm Outlet	พญาไท	ราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	15 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ ณ ร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ Livestock Farm Outlet ให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประชาชน และผู้สนใจสั่งซื้อเป็นของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ทั้งทาง Online และ offline	- องค์กรเกษตรกรจำนวน 35 องค์กร - ประชาชน 350 คน	250,000
		11	จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด	จำหน่ายสินค้าแปรรูปในราคาประหยัดในช่วงกรออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ จำนวน 2 ครั้ง	Facebook สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	บางคนที	บางคนที	สมุทรสงคราม	วันพุธที่สองของเดือน	สินค้าแปรรูป	เกษตรกร/ประชาชนที่เข้าร่วมงาน	
		12	จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด	จำหน่ายสินค้าแปรรูปในราคาประหยัดในช่วงกรออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ จำนวน 2 ครั้ง	Facebook สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม	บางจะเกร็ง	เมือง	สมุทรสงคราม	วันพุธที่สองของเดือน	สินค้าแปรรูป	เกษตรกร/ประชาชนที่เข้าร่วมงาน	
		13	สินค้าปศุสัตว์ราคาประหยัดเพื่อประชาชน	1) จัดหาและจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ในราคาที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ 2) บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/เกษตรกรในการร่วมกันส่งเสริมสินค้าปศุสัตว์	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เมือง	ประจวบคีรีขันธ์	เมือง	30 พ.ย. 65 28 ธ.ค. 65 25 ม.ค. 66	1) ลดรายจ่ายในครัวเรือนของประชาชน 2) ประชาชนได้รับสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย 3) ประชาชนได้รับสินค้าปศุสัตว์คุณภาพดี ราคาถูกกว่าที่ตลาด 4) ส่งเสริมอาชีพด้าน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ 5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รับบทบาท ภารกิจของหน่วยงาน		
		14	เสริมพลังใจใหม่ใส่ใจสินค้าปศุสัตว์คุณภาพ	จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์และผลิตในพื้นที่จังหวัดกระบี่จากศูนย์เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หน่วยงานภาคและผู้ประกอบการในราคาพิเศษ	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่	ไสไทย	เมือง	กระบี่	28 ธ.ค. 65	จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์และผลิตในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จากศูนย์เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หน่วยงานภาคและผู้ประกอบการในราคาพิเศษ 1) ผลิตภัณฑ์จากแพะ ได้แก่แกมกแพะทะเลใต้ แกมกแพะกระบี่ มะกูดแพะ และคู่บงชายัน ลูกชิ้นแพะ 2) ผลิตภัณฑ์จากโคนม ไข่เค็มยี่ริศ นมเปรี้ยว เนยพร้อมดื่ม 3) ผลิตภัณฑ์จากไก่ไข่ ได้แก่ไข่ไก่ 2,000 ฟอง	100	1) ผลิตภัณฑ์จากแพะ 5,000 บาท 2) ผลิตภัณฑ์จากโคนม 2,000 บาท 3) ผลิตภัณฑ์จากไก่ไข่ 8,000 บาท



ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน/องค์กร /ช่องทาง (Online /offline)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ		
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่าสินค้า/รายได้ (บาท)
		15	กิจกรรมจำหน่ายไข่ไก่ลดราคาถูก	จำหน่ายไข่ไก่หรือผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ราคาถูก	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช	ในเมือง	เมือง	นครศรีธรรมราช	20 ธ.ค. 65	ประชาชนได้รับบริการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก	50	
		16	มอบไข่ไก่ ส่งความสุخيใหม่	มอบไข่ไก่เป็นของขวัญประชาชน จำนวน 6,000 ฟอง	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา สื่อประชาสัมพันธ์ ใน Facebook	ท้ายช้าง	เมืองพังงา	พังงา	22 ธ.ค. 65	แจกไข่ไก่ 6000 ฟองให้ประชาชนรายละ 4 ฟอง ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ การสนับสนุน จากบริษัท ซีพีเอฟประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	1,500	27,000
		17	ตลาดชุมชนคนโบราณภายใต้โครงการพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมทุเรียนใหม่	1) สินค้าเกษตรปลอดภัย 2) เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน	ตลาดชุมชนคนโบราณ	หนองจาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66	1) เกิดการสร้างอาชีพในชุมชน 2) ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ปลอดภัย 3) สร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน	50	1,500
		18	สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย	จัดหาสินค้าด้านการปศุสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ มาจำหน่าย ในราคาที่เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงปีใหม่ ออกบูชขาย สินค้ารอบริเวณค้าสวัสดิการของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5	สำนักงานปศุสัตว์เขต 5	ช้างเผือก	เมือง	เชียงใหม่	29 - 31 ธ.ค. 65	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ นมเนย ไข่ น้ำผึ้ง โอ๊ตคริมในรูปแบบ สินค้าสดและกระเช้าของขวัญ	1,000	1,000,000
		19	กิจกรรมจำหน่ายไข่ลดราคาพิเศษจากฟาร์ม มาตรฐานไก่ไข่ GAP	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจำหน่ายไข่ลดราคาพิเศษจากฟาร์มมาตรฐาน ไก่ไข่ GAP โดยจัดร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา	--	เมืองพะเยา	พะเยา	รอกำหนดการร่วมกับสำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดพะเยา	ประชาชนได้บริโภคไข่ลดราคาพิเศษจากฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่ GAP		3,000
5	กรมพัฒนาที่ดิน	20	เสริมพลังใจใหม่ จำหน่ายสินค้าเกษตร ราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ	1) การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร มีให้เลือก 1 โครงการหลวงราคาพิเศษ 2) เปิดจุดบริการประชาชนให้จุดพักรถ และน้ำดื่ม 3) บริการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่กรมพัฒนาที่ดิน เช่น สารเร่งจุลินทรีย์ พด. น้ำหมัก ชีวภาพ พด.2 และพด.7 พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำ สถานที่ : บริเวณริมถนนหน้าสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6	ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน	ดอนแก้ว	แม่ริม	เชียงใหม่	27 - 28 ธ.ค. 65		200	10,000
		21	"วิ่งชมสวน ชมชิมไม้ผล ชมทุ่งทานตะวัน อัครจริยคุณใหญ่ในวรมาน"	ออกบูชขายสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร สถานที่ : ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ชมรมละโว้ไคโต้ และเพื่อน ปากช่อง เขาใหญ่ ผลิตผลจากฟาร์มดินดี เกษตรกรภายในพื้นที่	ปากช่อง	ปากช่อง	นครราชสีมา	30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66	ชมรม/เกษตรกร นำผักปลอดสารพิษ และผลไม้ตามฤดูกาล เป็นการกระจาย รายได้และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของเกษตรกรภายในพื้นที่ และใกล้เคียง	20	20-100
6	กรมวิชาการเกษตร											
		22	1) การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต 2) การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	จำหน่ายพันธุ์พืชคุณภาพดี จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป	ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย	ป่าอ้อดอนชัย	เมือง	เชียงราย	พ.ศ. 65 - ก.ย. 66	ต้นไม้โก้, ต้นลำไย, ต้นแก้วสันเตา	80	18,500
		23	จัดพื้นที่จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรและ พันธุ์ไม้ต่างๆ	ได้สร้างตลาดชุมชนเพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรและพันธุ์ไม้ต่างๆ หรือวัสดุอุปกรณ์มีปัญหาของเกษตรกรมาจำหน่ายในพื้นที่ให้แก่นักท่องเที่ยว	ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนนาง)	แม่วิน	แม่วาง	เชียงใหม่	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	จัดจำหน่าย และจัดพื้นที่สำหรับเกษตรกรในพื้นที่นำผลผลิตของตนมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน เช่น ถั่วหวาน บล๊อคโกลี คะน้ายอด เป็นต้น	100	80,000
		24	ต้นลำคุดคุณภาพ	จำหน่ายต้นลำคุดคุณภาพ	ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	ตะขอม	ขลุง	จันทบุรี	26 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65	สนับสนุนให้เกษตรกร ผู้สนใจปลูกต้นลำคุดได้เลือกซื้อต้นลำคุด ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี และมีราคาถูก จำนวน 150 ต้น	150	7,500
		25	1) จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปของศูนย์ฯ 2) บ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว 3) การจัดตลาดนัดชุมชน/กระจายสินค้าของ เกษตรกรในพื้นที่ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม/ซื้อ	จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปของศูนย์ฯ บ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว จัดตลาดนัดชุมชน ให้เกษตรกรประชาชนนำผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่าย	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย	วาวี	แม่สรวย	เชียงราย	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	กาแฟอาราบิก้าคั่วมีด, กาแฟอาราบิก้าคั่วบด, มะคาเดเมียอบเกลือ, คุกกี้ มะคาเดเมีย, ชาจีน, บัวยอดเค็ม, น้ำผลไม้จากใบติ๊กบา, น้ำผลไม้บ๊วย	500	100,000
						วาวี	แม่สรวย	เชียงราย	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	บ้านพักรับรอง 12 หลัง, สถานที่กางเต็นท์ 50 หลัง	-	100,000
						วาวี	แม่สรวย	เชียงราย	1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	ผลิตภัณฑ์จากชา เช่น เสื้อผ้าขนผ้า กระเป๋า ผลิตผลทางการเกษตร	100	20,000
7	กรมส่งเสริมการเกษตร	26	ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ณ ร้านค้าสมาคม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรและสิ่งประดิษฐ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เกษตรกรฉลาดปรีอง (Smart Farmer) วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรทั่วไป รวมถึงบริการรับจัดกระเช้า ของขวัญระลึก จัดแจกันดอกไม้ ยุคใหม่ในธีมต่าง ๆ รับจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม สัมมนา	ร้านค้าสมาคมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ เพจเฟซบุ๊กสมาคมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	ลาดยาว	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	1 พ.ย. 65 - 31 ม.ค. 66	เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ได้ชื่อทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 50 กลุ่ม สมาชิกประมาณ 500 ราย และมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกภาค ปีใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ10	เกษตรกรและองค์กร เกษตรกรได้มีช่องทาง การจำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้ เพิ่มขึ้น ตลอดจนผู้บริโภค ทั่วไปสามารถเลือกซื้อสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานจากเกษตรกร โดยตรง	150,000 - 200,000

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน/องค์กร /ช่องทาง (Online /offline)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ		
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่าสินค้า/รายได้ (บาท)
		27	แคมเปญลดยอดขายนำตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ครบ 500 ล้านบาท และเทศกาลของขวัญปีใหม่	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com สร้างช่องทางการตลาดแนวใหม่และมีมูลค่าการจำหน่ายโดยรวมทะลุ 500 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 2 ปีเศษ ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้บริโภคจะมีการใช้จ่ายใช้สอยในการซื้อของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้กับบุคคลที่รัก บุพการีญาติมิตร บุคคลที่เคารพนับถือ เป็นโอกาสอันดีในการกระตุ้นยอดขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ สร้างการรับรู้ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อยอดขายและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งมีการจัดโปรโมชั่นสินค้าเข้าร่วมรายการใน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้แก่ - ลดราคาสินค้า ขึ้นต่ำ 10% หรือมากกว่า - จัดส่งสินค้าฟรีให้ผู้บริโภค - บริการของแถมเมื่อซื้อสินค้าตามข้อกำหนด เช่น ซื้อ 1 แขน 1 หรือซื้อสินค้าครบมูลค่าตามข้อกำหนด (เช่น ซื้อสินค้าครบ 500 บาทจะได้แถมสินค้า - จัดชุดของขวัญปีใหม่ - บริการพิมพ์การ์ดส่งความสุขจากผู้ส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้าปลายทาง พิมพ์/เขียนแล้วบรรจุลงในกล่องพัสดุส่งสินค้าเพื่อสร้างความประทับใจ	www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com			www.doae.go.th	12 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66	1) ประชาชนทราบแหล่งจัดซื้อสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และสิ่งจำเป็นที่มีคุณภาพ สามารถจัดส่งถึงมือผู้บริโภค เพื่อการค้าวงกว้างได้อย่างมีคุณภาพ 2) เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดการจำหน่ายในระบบ online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าของตน 3) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ เชื่อถือ ติดตาม และสามารถซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพดี แบบ online ได้อย่างมั่นใจ	เกษตรกร 1,081 ราย/ ประชาชนเข้าชมเว็บไซต์ 3,054,112 ครั้ง	30 ล้านบาท
8	กรมส่งเสริมสหกรณ์	28	โครงการส่งเสริมสุขภาพในเทศกาลปีใหม่ ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2566	นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสหกรณ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มาจำหน่ายและจัดกระเช้าของขวัญ โดยเน้นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสหกรณ์ หรือสินค้าคุณภาพมาตรฐาน อย.สินค้าปลอดภัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวสารอินทรีย์ สมุนไพรธรรมชาติ อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ของตกแต่งและเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นต้น	โทร. 0 2628 5512, 08 9891 5912 QR code Line: GROUP	วัดสามพระยา	พระนคร	กรุงเทพมหานคร	15 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66	จำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสหกรณ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยจัดเป็นกระเช้าของขวัญ เน้นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสหกรณ์ หรือสินค้าคุณภาพมาตรฐาน อย.สินค้าปลอดภัย	600	900,000
9	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	29	โครงการส่งเสริมสุขภาพปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2566	1) การจัดทำแคตตาล็อก เพื่อให้ผู้ซื้อสั่งล่วงหน้า - กระเช้าของขวัญปีใหม่ (ราคา 1,000 บาท 1,500 บาท และ 2,000 บาท) - ของขวัญสุขภาพของเข้าร่วมราคาย่อมเยา 2) การจัดงานส่งเสริมสุขภาพปีใหม่ ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2565 - นำเกษตรกรจำหน่ายสินค้า จำนวน 10 จังหวัด - จัดนิทรรศการสินค้าคุณภาพในเขตปฏิรูปที่ดิน - สาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	ณ ตลาด อ.ต.ก.	-	-	กรุงเทพมหานคร	24 - 25 ธ.ค. 65	1) ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้สามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศมีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน 2) มีการบริโภคสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มมากขึ้น 3) ผู้บริโภคได้ทดลองชิม/ใช้สินค้า และเลือกซื้อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน ในราคาที่ส่งตรงจากเกษตรกร 4) ช่วยพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีทักษะประกอบการด้านการตลาดมากขึ้น 5) ช่วยให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง ได้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค นำกลับมาพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคตให้เพิ่มมากขึ้น 6) ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ประชาชนรู้จักมากขึ้น	เกษตรกร 40 ราย ประชาชนทั่วไป 1000 ราย	200,000



ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์กรมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน/องค์กร /ช่องทาง (Online /offline)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ		
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่าสินค้า/รายได้ (บาท)
		30	โครงการส่งเสริมสุขภาพใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2566	1) การจำหน่ายสินค้า ณ ส.ป.ก.จังหวัด โดยจัดเป็นตลาดนัด นำผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพของเกษตรกรจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปภายในจังหวัด 2) การโพสต์ตลาดจำหน่ายสินค้าผลผลิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านช่องทาง Facebook 3) การส่งเสริมการตลาด เช่น การจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ ในการจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ประมาณ 21 จังหวัด	-	-	เชียงใหม่ นครสวรรค์ น่าน เพชรบูรณ์ พะเยา ลำปาง ลำพูน กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บุรีรัมย์ มุกดาหาร เลย อุดรธานี จันทบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล และ สุราษฎร์ธานี	26 - 28 ธ.ค. 65	1) ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้สามารถจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศมีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน 2) มีการบริโภคสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มมากขึ้น 3) ผู้บริโภคได้ทดลองชิม/ใช้สินค้า และเลือกซื้อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน ในราคาที่สูงรองจากเกษตรกร 4) ช่วยพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีทักษะประกอบการด้านการตลาดมากขึ้น 5) ช่วยให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง ได้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค นำกลับมาพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มยอดขายในอนาคตให้เพิ่มมากขึ้น 6) ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ประชาชนรู้จักมากขึ้น	เกษตรกร/ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ (คน)	600,000
10	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	31	กิจกรรมค้นหาสินค้าเกษตรมาตรฐาน	เกณฑ์หาสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยมีภาพสินค้าเกษตรและอาหารวางอยู่บนชั้นวางสินค้า แล้วให้ผู้เล่นมวงกลมเลือกสินค้าที่มีเครื่องหมาย Q และ Organic Thailand ให้อีกต้องและครบถ้วน หลังจากนั้นส่งภาพคำตอบ และชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ดอกลับมานใน inbox ของเพจ "มาตรฐานเกษตรน่ารู้ โดย มกษ." ในการเฉลยคำตอบ โดยกำหนดให้มี 7-10 จุด ที่มีรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ บนชั้นวาง (ซึ่งจะทำเฉลยไว้สำหรับตรวจเช็คคำตอบของผู้เล่นใน inbox เพจ) ซึ่งมีของรางวัล ได้แก่ กระเป๋า และหมอบรองคอ รวม 300 รางวัล	กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มกษ 025612277 ต่อ 1170	เพจ "มาตรฐานเกษตรน่ารู้ โดย มกษ."			26 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66	1) แฟนเพจ มกษ. ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ทั้งเครื่องหมาย Q และเกษตรอินทรีย์ และ ความสนุกและความเป็นมิตรกับองค์กร 2) ของรางวัล ได้แก่ กระเป๋า และหมอบรองคอ รวม 300 รางวัล	300	-
		32	กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ DGTFarm	จำหน่ายสินค้าเกษตรในรูปแบบชุดของขวัญ/กระเป๋าใหม่ ในราคาโปรโมชั่น และจัดโปรโมชั่นซื้อสินค้าใน DGTFarm รับของที่ระลึกจาก DGTFarm		www.DGTFarm.com			10 ธ.ค. 65 - 10 ม.ค. 66	1) สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค มีช่องทางซื้อขาย/กระตุ้นการซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ		
11	การยางแห่งประเทศไทย	33	1 โพลี 1 กำลังใจ ส่งความสุขปีใหม่ให้ชาวสวนยาง	1) จัดกิจกรรมให้ชาวสวนยางร่วมอวยพรส่งความสุขปีใหม่ 2566 บน Facebook Fanpage : การยางแห่งประเทศไทย RAOOT 2) เกษตรกรชาวสวนยางที่ทำตามกติกาได้รับของขวัญปีใหม่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ยางพารามูลค่าหลัก	Facebook Fanpage : การยางแห่งประเทศไทย RAOOT	-	-	-	1) จัดกิจกรรมตั้งแต่ 15 ธ.ค. 65 - 10 ม.ค. 66 2) จัดส่งของรางวัลเป็นของขวัญปีใหม่ ตั้งแต่ 12 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66	เกษตรกรชาวสวนยางได้รับของขวัญปีใหม่ จำนวน 300 รางวัล ดังนี้ 1) เเจียงพาราประคบร้อน-เย็น จำนวน 100 ชิ้น 2) นาฬิกาไม้ยางพารา จำนวน 100 ชิ้น 3) หมอนยางพารา จำนวน 100 ชิ้น	300	113,000
12	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	34	ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	แจกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก Chew-D ณ สนมสธ. โดยเริ่มแจกผลิตภัณฑ์นมตั้งแต่วันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 (วันละ 30 ทัน)	ณ สนมสธ. อ.ส.ค. ถนนมิตรภาพ ขาออก	-	มวกเหล็ก	สระบุรี	19 - 23 ธ.ค. 65	เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้รับผลิตภัณฑ์ตราไทย-เดนมาร์ก Chew-D ฟรี ในช่วงวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565	ประมาณ 1,000 คน/วัน	67,500
13	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	35	ส่งสุข ส่งใจ ด้วยข้าวไทย อ.ต.ก.	1) จัดเตรียมพื้นที่ให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย บริเวณพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพลับโธอิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2) เมื่อประชาชนซื้อข้าวสารบรรจุถุงของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกๆ 4 กิโลกรัม จะได้รับข้าวสารฟรีเพิ่มอีก 1 กิโลกรัม 3) ข้าวสารที่ประชาชนได้รับเพิ่มไป อ.ต.ก. จะเป็นผู้ดูแลให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย ตามจำนวนและราคา ที่ลูกค้าได้รับเพิ่มเติมไป	ตลาด อ.ต.ก. ย่านพลับโธอิน กรุงเทพมหานคร	จตุจักร	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66	ข้าวสาร	200	600,000

ที่	หน่วยงาน (กรม/รัฐวิสาหกิจ /องค์การมหาชน)	ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม (สรุปสาระสำคัญของกิจกรรม)	หน่วยงาน/องค์กร /ช่องทาง (Online /offline)	สถานที่จัดกิจกรรม			ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ		
						ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด		รายละเอียดผลผลิต/ผลลัพธ์ (ถ้ามี) (สรุปสาระสำคัญ)	เกษตรกร/ประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ (คน)	มูลค่าสินค้า/รายได้ (บาท)
14	สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน)	36	ส่งความสุขด้วยสินค้าจากงานวิจัย (สวก.)	ชุดของขวัญด้วยสินค้างานวิจัย ได้แก่ 1) นวัตกรรมอาหาร ได้แก่ 1.1) ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์พรีเมียม (สำหรับผู้สูงอายุ) 1.2) ผลิตภัณฑ์กึ่งนมเดียวเอ็กซ์พรีเมียม (พร้อมผงปรุงรสจากเลือดสุกร) 1.3) ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์พรีเมียมโฮมเมด 1.4) ผลิตภัณฑ์เส้นบุกอบแห้ง 1.5) เครื่องดื่มข้าวกล้องอินทรีย์ 1.6) คอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป่าสื่อ 2) นวัตกรรมสุขภาพและความงาม ได้แก่ 2.1) ผลิตภัณฑ์น้ำมันงามือสกัดเย็น 2.2) ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพมะระขี้นก 2.3) ยาแผนโบราณจากสารสกัดกระชายดำ KACHANA 2.4) ชุดบำรุงความงามจากสารสกัดป่าสัมแดง 2.5) ชุดดูแลสุขภาพผมและหนังศีรษะจากสารสกัดข้าวสังข์หยด 2.6) ชุดบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดข้าวหอมมะลิแดง	Facebook สวก.	สาดยาว	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	26 ธ.ค. 65 - 8 ม.ค. 66	1) เกษตรกร/ประชาชน ที่ซื้อสินค้าจาก สวก. จำนวน 500 คน 2) มูลค่าสินค้า/รายได้ จำนวน 100,000 บาท	500	100,000
15	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	37	กิจกรรม : ตลาดนัดชาวดอย	<b>ตลาดนัดชาวดอย</b> : ซุป ผัก ผลไม้ ผลผลิตปลอดภัยจากเกษตรกรบนพื้นที่สูง ภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับกราฟิก การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการส่งเสริม การปลูกผลผลิตบนพื้นที่สูง และให้เกษตรกรผู้ผลิตนำสินค้าและผลผลิตของตนเอง หรือของชุมชนมาจำหน่าย เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าและ ผลผลิตของเกษตรกร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และสามารถสร้างเครือข่าย ด้านการตลาดกับพื้นที่อื่นๆ	อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่	แม่เหียะ	เมือง	เชียงใหม่	19 พ.ย. 65 - 28 ก.พ. 66 (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์)	-	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดชาวดอย" ทั้งหมด 4,000 คน	คาดว่าจะสร้างรายได้ให้ เกษตรกรจากการจำหน่าย ผลผลิต รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท
16	สำนักงานพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	38	กิจกรรม "ส่งความสุขผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"	1) สินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย 1.1) จำหน่ายสินค้าผลผลิตเกษตรปลอดภัยจากฐานการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 1.2) จำหน่ายพันธุ์ไม้และวัสดุปลูกทางการเกษตร 1.3) จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป สมุนไพร เครื่องปรุงหมัก ของใช้คุณภาพจาก เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 1.4) จำหน่ายชุดกระเช้าของขวัญจากผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าคุณภาพ จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และช่องทาง Facebook : wisdomkingmuseum	คลองหนึ่ง	คลองหลวง	ปทุมธานี	ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 65 - 15 ม.ค. 66 เวลา 09.00 - 16.00 น.  หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม พระเกียรติฯ เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ปิดให้บริการวันจันทร์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์	1) ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 2) ประชาชนได้รับผลผลิตที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ	5,000	คาดว่าจะสร้างรายได้ ประมาณ 1,000,000 บาท